
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2565 

ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 1  มีนาคม พ.ศ.2565 
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เทศบาลต าบลชนบท 

อ าเภอชนบท   จงัหวดัขอนแกน่ 
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                                   รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท 
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖5 

วันอังคาร  ท่ี  1  เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖5 เวลา 09.3๐ น. 
ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท อ าเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น 

 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายวิโรจน์  แสงมณี ประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท วิโรจน์  แสงมณี 
2 นางนุชรา  ค าคูณเมือง รองประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท นุชรา  ค าคูณเมือง 
3 นางเนาวรัตน์  หมั่นดี เลขานุการสภาเทศบาลต าบลชนบท เนาวรัตน์  หมั่นดี 
4 นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท  
5 ร้อยต ารวจตรีจ านงค์  เมืองวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท จ านงค์  เมืองวงษ์ 
6 นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท เด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์ 
7 นายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม 
8 นายประชิต  บุญศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ประชิต  บุญศรี 
9 นายพงษ์พันธ์  ฤทธิ์รักษา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท นายพงษ์พันธ์  ฤทธิ์รักษา 

10 นางลัดดา  พวงชน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ลัดดา  พวงชน 
11 นายวสันต์  วรางคณาวดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท วสันต์  วรางคณาวดี 
๑2 นายโสภณ   พลเวียง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท โสภณ   พลเวียง 

 
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ลา 
2    
3    

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นางสุณีย์  หินเธาว์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท 

สุณีย์  หินเธาว์ 

2 นางสาวณัฏฐ์  พวงชน รองนายกเทศมนตรีต าบลชนบท ณัฏฐ์  พวงชน 
3. นายวุฒิชัย  โคตรแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลชนบท วุฒิชัย  โคตรแก้ว 
4. ด.ต. อุทิศ  ตรีศรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลชนบท อุทิศ  ตรีศรี 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อตัว-ชื่อสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

5 นายศิริพันธ์  อัตถาชน ก านันต าบลชนบท  
6 นายสาโรช  ตรีศรี ก านันต าบลศรีบุญเรือง  
7 นางสุภาพร  ถิระพงษ์ชาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 1 ต าบลชนบท  
8 นางสาวรัชนี  วรุณศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 2 ต าบลชนบท รัชนี  วรุณศรี 
9 นางสาวอัญชลี  ปานอ าพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 3 ต าบลชนบท  

10 นายโกวิท  เวียงแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 4 ต าบลชนบท  
11 นายมานิตย์  พุทธโค ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 10 ต าบลชนบท  
12 นายจรูญ  แก้วมาลา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 11 ต าบลชนบท  
13 นายพิทักษ์  เทวรักษ์พิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 12 ต าบลชนบท  
14 นายพัฒนพงษ์  จ านงค์พิพัฒน ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 1 ต าบลศรีบุญเรือง  
15 นายสมโภชน์  มิ่งแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 2 ต าบลศรีบุญเรือง  
16 นายอุดม  นาสินพร้อม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 4 ต าบลศรีบุญเรือง  
17 จ่าเอกยุทธนา  ตาบ้านดู่ ปลัดเทศบาลต าบลชนบท ยุทธนา  ตาบ้านดู่ 
18 นายสรสิช  ว่องไว ผู้อ านวยการกองช่าง สรสิช  ว่องไว 
19 นางนงลักษณ์  พวกเมืองพล ผู้อ านวยการกองคลัง นงลักษณ์  พวกเมืองพล 
20 นายวิจิตร  จันทะวงษ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ วิจิตร  จันทะวงษ์ 
21 นางรัตนา  กระพี้แดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รัตนา  กระพี้แดง 
22 นางสาวรื่นกมล  ชลไพร นิติกรปฏิบัติการ รื่นกมล  ชลไพร 
23 นางสาวปิยะนารถ  คงนาวัง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปิยะนารถ  คงนาวัง 
24 นายเทพนรินทร์  ค้ าชู เจ้าพนักงานป้องกันฯ เทพนรินทร์  ค้ าชู 

 

เร่ิมประชุมเวลา 09.30 น.  
 
 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

กราบเรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี
คณะผู้บริหารและผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ บัดนี้ได้เวลาประชุมสภาเทศบาล 
ต าบลชนบท สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี ๒๕๖5 ตามท่ีท่าน
ประธานสภาเทศบาล นัดหมายท่านสมาชิกสภาเทศบาล เวลา 09.3๐ น. 
มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑1 ท่าน ครบองค์ประชุม  
ดิฉันจึงขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  ตามมติ
ท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบทครั้งแรก เมื่อวันท่ี 6  พฤษภาคม 2564  
มีมติก าหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2565  
เริ่มวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป โดยมีก าหนดไม่เกิน 30 วัน นั้น
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 2๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.   
๒496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.๒๕62 ประกอบข้อ 21 แห่ง
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นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ 1 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554  จึงประกาศเรียก
ประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท สมัยสามัญ สมัยท่ี1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕65  
ระหว่างวันท่ี 1 กุมภาพันธ์  2565 - 2  มีนาคม  2565 โดยมีก าหนดไม่
เกิน 30 วัน และได้ก าหนดประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2565 ครั้งท่ี 1/2565 ในวันท่ี 1 มีนาคม  2565 นั้น 
เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอ
เชิญประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท ท าหน้าท่ีประธานด าเนินการประชุม
ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
 

สวัสดีท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านคณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลชนบท
ทุกท่าน ขอบคุณทุกท่านท่ีตรงต่อเวลา วันนี้วันท่ี 1  มีนาคม 2565  ณ 
ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท เมื่อถึงก าหนดการประชุม กระผมขอ
เปิดการประชุมครับ  
 
 
 
 

เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

เรื่องแจ้งให้ทราบ  
1.ประกาศเทศบาลต าบลชนบท เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ตามท่ีเทศบาลต าบลชนบท ได้ประกาศก าหนดนโยบายด้านคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลชนบท 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง ยึดถือเป็นหลักการหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่อง
ก ากับความประพฤติของตน ดังนั้น เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงาน
เทศบาลต าบลชนบท ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันท่ีจะป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และมี
อุดมการณ์ในการมุ่งเสริมสร้างคุณภาพในการบริการประซาชนอย่างมี
คุณธรรม และจริยธรรม ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพศักด์ิศรี
และคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการ และด าเนินชีวิต
พอเพียง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เทศบาลต าบลชนบท จึงขอประกาศ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบตาม
นโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ และข้อก าหนดในการ
ด าเนินการท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและเป็น
แนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนในการปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 
๑. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับ
สินบนจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมท้ังกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของเทศบาล
ต าบลชนบท โดยไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปช่ัน ในทุกรูปแบบ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
2. ไม่กระท าการใดๆท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
การให้หรือรับสินบน แก่ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลชนบท
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ในเรื่องท่ีตนมีหน้าท่ีรับผิดชอบท้ังทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าท่ีเข้าข่ายการทุจริต
คอร์รัปช่ันท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยถือเป็นหน้าท่ี ท่ีต้องแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 
4. ในการด าเนินการใดๆ ท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปช่ัน 
บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความ
ระมัดระวัง 
    4.1 การให้หรือรับของขวัญ ของก านัล การเล้ียงรับรอง และค่าใช้จ่าย
อื่นท่ีเกี่ยวข้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติท่ีดีท่ีก าหนดไว้ 
    4.2 ไม่รับทรัพย์สิน ส่ิงของ ของขวัญ ของก านัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น 
อันเป็นการซักน าให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีของตน 
    ๔.๓ การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่
กิจกรรมหรือโครงการใดต้องมีการระบุช่ือเทศบาลต าบลชนบท โดยการให้
การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีและต้อง
ด าเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ และ
ถูกต้องตามกฎหมาย 
    ๔.๔ การจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึงการติดต่องานกับ
ภาครัฐหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ีมีหน้าท่ี
เกี่ยวข้องในการด าเนินการให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าท่ีในการควบคุม 
ก ากับดูแล จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ช่ือสัตย์ และต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 
๑. เทศบาลต าบลชนบท จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็น
ความส าคัญและมีจิตส านึกในการป้องกันและต่อต้านทุจริต คอร์รัปช่ัน 
รวมท้ังจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้
หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 
๒. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันนี้ ครอบคลุมไปถึง
กระบวนการบริหารงานบุคคล ต้ังแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร 
การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้
ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าท่ี
ส่ือสารท าความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติใน
หน้าท่ีท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 
๓. เทศบาลต าบลชนบท จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือ
บุคคลอื่นใดท่ีแจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปช่ัน ท่ี
เกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลชนบท รวมถึงพนักงานท่ีปฏิเสธต่อการกระท า 
โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงาน
การทุจริตคอร์รัปช่ันตามท่ีก าหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน 
4. ผู้ท่ีกระท าการทุจริต คอร์รัปช่ัน ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับ
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ที่ประชุม 
 
นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

เกี่ยวกับการท างานว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ส าหรับพนักงานซึ่งจะต้อง
ได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยท่ีก าหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตาม
กฎหมายหากการกระท านั้นผิดกฎหมายด้วย 
๕. เทศบาลต าบลชนบท จะสอบทานแนวทางปฏิบั ติและมาตรการ
ด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
กฎหมาย 

2.ประกาศเทศบาลต าบลชนบท เรื่อง นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ - 
ไม่ให”้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ (ฉบับปรับปรุง โดยก าหนดให้มีการขับเคล่ือนเพื่อด าเนินกิจกรรม
ปฏิรูปท่ีส าคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้
โปร่งใส่ไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายท่ี 1 ข้อ 1.1 "ให้หน่วยงานของรัฐทุก
หน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ
และของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี (No Gift Policy)" นั้น 
ในการนี้ เพื่อขับเคล่ือนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศข้าง
ตัน สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าท่ี 
และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของ เทศบาลต าบลชนบทจึงประกาศ
นโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานลูกจ้าง และ
บุคลากรในสังกัดทุกคนงดรับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจาก
บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการและงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มา
ติดต่อราชการ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจ าเป็น
ไม่อาจหลีกเล่ียงได้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับขวัญหรือของก านัล 
และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการ
รับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของ
รัฐ พ.ศ. 2563 

 

-รับทราบ 
 
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท และคณะผู้บริหาร
รวมท้ังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ยืนขึ้นร่วมแสดงสัญลักษณ์หมายถึงการ
ต่อต้านการทุจริต โดยใช้มือขวาทับมือซ้ายครับ 

เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
 
 
 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วมา เป็นการรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบทสมัยสามัญ สมัยท่ี 4ครั้งท่ี 1/2564  เมื่อ



6 
 

 

 

 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 
 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5 
 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี      
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี 28 ธันวาคม 2564 รายงานการประชุมได้ส่งให้ท่านสมาชิกสภา 
ล่วงหน้าแล้ว ท่านใดมีอะไรที่จะแก้ไข เชิญครับ  

 
 

มีท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีท่านใดแก้ไข ก็ขอ
มติรับรองรายงานการประชุมเลยนะครับ ท่านใดเห็นควรรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้ง ท่ี 
1/2564  เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2564 ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ 
และท่านใดท่ีไม่เห็นชอบกรุณายกมือครับ  
 
 

ที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4
คร้ังที่ 1/2564  วันที่ 28  ธันวาคม  2564  จ านวน 8 เสียง 
(1.นายวิโรจน์  แสงมณ ี2.นางนุชรา  ค าคณูเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวียง  ) 

ไม่รับรองรายงานการประชุม                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  3  เสียง 
 (1.นายพงษ์พันธ์   ฤทธิ์รักษา 2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์  3. ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์  ) 
ลา 1 ท่าน 

(1.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน  ) 
 
 
 
 

เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังที่ 
1/2564  วันที่  28  ธันวาคม  2564   
 
 
  

กระทู้ถาม 
 

-ไม่มี 
 
 
 
 

เร่ือง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 
 
 
 

-ไม่มี 
 
 
 

 

เร่ืองท่ีเสนอใหม่ 
 

ญัตติ 5.1  ญัตติพิจารณาการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2565   
 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติ 5.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปี 2565   

 

-พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 
2562 มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม 4 สมัย สมัยประชุมสามัญ
ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด 
 - สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 ให้
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นางนุชรา  ค าคูณเมือง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี      
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

 

มติที่ประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี      
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นางนุชรา  ค าคูณเมือง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี      
ประธานสภาเทศบาลฯ 

สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้น 
จะเริ่มเม่ือใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ ก าหนดวันเริ่มประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน จึงขอให้
สมาชิกสภาเทศบาลของเรา เสนอก าหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ       
ปี 2565  เชิญครับ  
 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร ดิฉัน นางนุชรา ค าคูณเมือง สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลชนบท ขอเสนอให้มีการก าหนด สมัยประชุม ปี 2565 ดังนี้ 
1. สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2565 สมัยท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี  1 พฤษภาคม 
2565 – 30  พฤษภาคม  2565  มีก าหนด 30 วัน  
2. สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2565 สมัยท่ี 3  ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 
2565 – 30 สิงหาคม  2565  มีก าหนด 30 วัน  
3. สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2565 สมัยท่ี 4 ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 
2565 – 30  พฤศจิกายน  2565  มีก าหนด 30 วัน 
  
ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ผู้รับรองคนท่ี 1   นายวสันต์  วรางคณาวดี 
ผู้รับรองคนท่ี 2   นายธวัช   รุ้งเท่ียงธรรม 
 

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เป็นอันว่า
สภาเทศบาลต าบลชนบท มีมติเห็นชอบ ดังนี้  
 

1. สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2565 สมัยท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี  1 พฤษภาคม 
2565 – 30  พฤษภาคม  2565  มีก าหนด 30 วัน  
2. สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2565 สมัยท่ี 3  ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 
2565 – 30 สิงหาคม  2565  มีก าหนด 30 วัน  
3. สมัยประชุมสามัญประจ าปี 2565 สมัยท่ี 4 ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 
2565 – 30  พฤศจิกายน  2565  มีก าหนด 30 วัน 
 
 

5.2  ญัตติพิจารณาการก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2566 
 
 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติ 5.2 การก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญ ประจ าปี 2566 ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลชนบท ท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ท่านคณะผู้บริหาร ดิฉัน นางนุชรา ค าคูณเมือง สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลชนบท ขอเสนอให้มีการก าหนด สมัยประชุมสมัยแรกของ    
ปี 2566  ดังนี้ 
ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2566 
เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566  ถึงวันท่ี 2  มีนาคม  2566 มี
ก าหนด 30 วัน 
ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ผู้รับรองคนท่ี 1   นายวสันต์  วรางคณาวดี 
ผู้รับรองคนท่ี 2   นายธวัช   รุ้งเท่ียงธรรม 
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มติที่ประชุม 

 

 

 

 

 
 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี      
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 

 

นางสุณีย์  หินเธาว์    
รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพิ่มเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เป็นอันว่า
สภาเทศบาลต าบลชนบท มีมติเห็นชอบ ดังนี้  
ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2566 
เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2566  ถึงวันท่ี 2 มีนาคม 2566 มีก าหนด 
30 วัน 
5.3 ญัตติการพิจารณาการเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2565 
 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติ 5.3 การพิจารณาการเปล่ียนแปลงค า
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565  
ขอเชิญท่านรองสุณีย์ หินเธาว์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีต าบลชนบทครับ ขอเชิญครับ 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุณีย์  หินเธาว์ รองนายกเทศมนตรี 
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีต าบลชนบท ขอเสนอญัตติ เพื ่อ
น าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลชนบท ดังต่อไปนี้ 
ญัตติ 5.3.การพิจารณาขอรับความเห็นชอบ เปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565  
ตามบันทึกข้อความ งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดเทศบาลต าบลชนบท  ท่ี 
ขก 6701/245 ลงวันท่ี  23  กุมภาพันธ์  2565 ขออนุมัติแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565  
ดังนี้ 
1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามรายการดังต่อไปนี้ 

1) รายการค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In one ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เดิม-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ
Cache Memory รวมในระดับ ( Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4MB 

-สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ 
Bluetooth  

2) รายการค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เดิม  -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ า
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 
MB–มี ช่องเ ช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง –สามารถ
ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi(IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
ข้อเท็จจริงดังนี้ค่ะ 
เนื่องจาก งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดเทศบาลต าบลชนบทได้ตรวจสอบ 
ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In one ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง 
พบว่า เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
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ระบบคอมพิวเตอร์ มีการปรับปรุงใหม่ จากฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 
ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม  2563 เปล่ียนเป็น ฉบับเดือนธันวาคม  
2564 ประกาศ ณ วันท่ี 30  ธันวาคม  2564(เอกสารหมายเลข 1) ท า
ให้รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ปริมาณ คุณภาพเปล่ียนแปลง ดังนี้  

1) รายการค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In one ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 17,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อความเดิม  -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ ( Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB-
สามารถใช้งาน Wi-Fi ( IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
เปลี่ยนเป็นข้อความใหม่  -มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU) ไม่น้อยกว่า 2 
แกนหลัก (2 core) และ 4 แกนเหมือน ( 4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง ( 
Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่
น้อยกว่า 3.7 GHz จ านวน 1 หน่วย –สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi 
(IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth (นอกนั้นเป็นไปตามค าช้ีแจงท่ี
ปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2565) 

2) รายการค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อความเดิม -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache  
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB–มีช่อง
เช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง –สามารถใช้งานได้ไม่น้อย
กว่า Wi-Fi ( IEEE 802.11b ,g,n,ac) และ Bluetooth เปลี่ยนเป็น
ข้อความใหม่ –มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 core) และ 4 แกนเสมือน (4Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 
3.5 GHz 0eo;o 1 หน่วย-มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าแบบติดต้ังภายใน 
(Internal) หรือภายนอก (External) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง –สามารถ
ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetoohtและเพิ่ม
ข้อความ-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB(นอกนั้น
เป็นไปตามค าช้ีแจงท่ีปรากฏตามแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ค่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 เครื่อง ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2565)  
ข้อกฎหมาย 
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นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
 

 

นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

 
มติที่ประชุม 

 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 

นางสุณีย์  หินเธาว์    
รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรี 

 

 

 

 

 

 

3.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 

ข้อ 29การแก้ไขเปล่ียนแปลงค า ช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
จึงขอน าเรียนต่อท่ีประชุมสภาเพื่อพิจารณาต่อไป ขอบคุณค่ะ 
 

มีท่านใดจะอภิปราย สอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับผมจะขอมติ
จากท่ีประชุมสภาเทศบาล ในการพิจารณา 5.3 การพิจารณาขอความ
เห็นชอบ การเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 
ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น ท่านสมาชิกสภาฯท่าน
ใดไม่เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุมเห็นชอบ ใหเ้ปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2565      จ านวน 8  เสียง 
(1.นายวิโรจน์  แสงมณ ี2.นางนุชรา  ค าคณูเมือง 3.นางเนาวรัตน์ หมั่นดี 4.นายธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม 
5.นายประชิต บุญศรี  6.นางลัดดา พวงชน  7.นายวสันต์  วรางคณาวดี  8.นายโสภณ  พลเวียง  ) 

ไม่เห็นชอบ                     - ไม่มี- 
งดออกเสียง                                จ านวน  3  เสียง 
 (1.นายพงษ์พันธ์   ฤทธิ์รักษา 2. นายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์  3. ร้อยต ารวจตรีจ านงค์ เมืองวงษ์  ) 
ลา 1 ท่าน 

(1.นางสาวกัณทิดา  ประจันตะเสน  ) 
 

เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 2565            
 

5.4 ญัตติ การแถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร ประจ าปี 
2564 
 

ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5  ญัตติ 5.4 การแถลงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของผู้บริหาร ประจ าปี 2564 
ขอเชิญท่านรองสุณีย์ หินเธาว์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีต าบลชนบทครับ ขอเชิญครับ 
 

กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางสุณีย์  หินเธาว์ รองนายกเทศมนตรี 
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีต าบลชนบท ขอเสนอญัตติ 5.4 การ
แถลงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารประจ าปี 2564  ตามท่ี
นายกเทศมนตรีต าบลชนบท ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลชนบท
วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ซึ่งได้ก าหนดนโยบายในการบริหาร
เทศบาลต าบลชนบทรวม 9 ด้าน นายกเทศมนตรีต าบลชนบท ขอแถลงผล
การปฏิบัติงานต่อสภาเทศบาลต าบลชนบท รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562  วรรคห้า ให้
นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี และวรรคหก ค าแถล่งนโยบายของ
นายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดย
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เปิดเผยท่ีส านักงานเทศบาลด้วย นั้น 
ข้ า พ เ จ้ า  น า ง สุ ณีย์   หิ น เ ธ าว์   ต า แห น่ ง ร อ ง น าย ก เทศมน ต รี               
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีต าบลชนบท ขอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีต าบลชนบท ตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลต าบลชนบท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันท่ี  11  
พฤษภาคม  2564 ดังนี้ 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบล
ชนบท 
1.นโยบายเร่งด่วน 
1)การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย โรคติดต่อ  

-การระงับและป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID16) 
-การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
-กิจกรรมออกพ่นท าความสะอาดสถานท่ีกักตัวผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
-กิจกรรมออกฉีดวัคซีนและตรวจ ATK 

2.นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
-โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
-โครงการให้บริการผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน (กู้ชีพ) 
-โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
-กิจกรรมท าความสะอาด/ล้างตลาดสดเทศบาลต าบลชนบท 

3.นโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

-โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล     
 ปีใหม่ 

4.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
          -โครงการคลองสวยน้ าใส 
          -การปรับปรุงบ่อขยะ 
5.นโยบายด้านการพัฒนาชุมชน                                                                                        
         -ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 

-โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์                                  
-โครงการพัฒนาสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน                         
-โครงการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ โครงการเบ้ียยังชีพผู้พิการ                                                  

6. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเท่ียว 
-โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงเจ้าคุณพ่อมเหสักข์                 
โครงการจัดงานวันลอยกระทง 

   7. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                  
-โครงการปรับปรุงถนนคสล.เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก         
ถ.ราษฎร์พัฒนา ม.1 ต.ชนบท 

         -โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์        
ติกถนนวรแสน จากแยกถนนศรีบุญเรืองถึงจันตะประเทศ 
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ที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 6 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
นายโสภณ  พลเวียง   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

-โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก  
ถนนกล่ินแก้ว ม.2 ต.ชนบท 

-โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก 
ถนนขจิตพัฒนา ณ ซอยโรงน้ า หมู่ 3 ต าบลชนบท              
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.รอบหนองกองแก้ว เริ่มจากคุ้มท่า 
หมู่ท่ี 4 ถึง ถนนชนบท-ดอนดู่                                 

8.นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ                                                         
-โครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

9.นโยบายการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร                                                                     
-         -การประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นและอื่นๆขอบคุณมากค่ะ 

รับทราบ 

 
เร่ืองอื่นๆ 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่นๆ เชิญท่านสมาชิกครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ท่าน
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีต าบลชนบท    
ท่านปลัด ผมนายโสภณ  พลเวียง สมาชิกสภาเทศบาล ด้วยเทศบาลเราจะ
มีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลง ขอเสนอขอน าเรียนในเรื่องซึ่งสภาเห็นชอบ
ขยายเวลาการใช้งบประมาณของเทศบาลต าบลชนบท หรืออีกอย่างหนึ่ง
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 ซึ่งท่าน
ประธานสภาได้ให้สมาชิกได้ร่วมได้มีการอภิปรายเสนอในส่วนของการขยาย
เวลาเบิกจ่ายก่อนท่ีจะมีการลงมติซึ่งสมาชิกได้พี่อภิรายกันไปโดยถ้วนหน้า
ถึงปัญหาและความเดือดร้อนต่างๆความต้องการของพี่น้องประชาชน ซึ่ง
สภาได้เล็งเห็นความส าคัญท่ีทางเทศบาลเราจะเตรียมความพร้อมในส่วน
การบริการประชาชนในด้านการบริการจ าเป็นจะต้องจะต้องท างานให้
รวดเร็ว ท่านประธานท่ีเคารพในการประชุมสภาเห็นชอบขยายระยะเวลา
เบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 ในหมวดครุภัณฑ์ยานพาหนะและการขนส่ง
ประเภทรถน้ า รวมถึงครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งรายการรถบรรทุกขยะ
รวมถึงโครงการต่างๆท่ียังไม่ได้ท าการ ในขณะนี้เจ้าหน้าท่ีก าลังด าเนินการ
อยู่หรือว่าด าเนินการเสร็จแล้วในนามสมาชิกขออนุญาตน าเรียนท่าน
ประธานสภาท่ีเคารพ ถึงเจ้าหน้าท่ีงบประมาณในส่วนการขยายเวลา ซึ่ง
ท้องถิ่นเราได้มีความพร้อมในเรื่องการจัดสรรงบประมาณได้ทราบว่าบาง
รายการก าลังด าเนินการ แต่ตอนนี้ท่านประธานครับมีความเป็นห่วงในเรื่อง
การขยายเวลาถ้าเราล่าช้าไปซึ่งเวลาในขณะนี้เดินทางเร็วมากสมัยนี้ทุกส่ิง
ทุกอย่างต้องรีบด าเนินการประโยชน์ของพี่น้องประชาชนของท้องถิ่น
กระผมขอน าเรียนไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับท่านประธานขอบคุณครับ  
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นายเด่นพงษ์ สถิตย์วัฒน ์         
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 
 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 

นายสรสิช ว่องไว      
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 
 

 

 
 
 

นายเด่นพงษ์ สถิตย์วัฒน์          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

นายสรสิช ว่องไว      
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายวสันต์  วรางคณาวดี        
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
นายสรสิช ว่องไว      
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ท่าน
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีต าบลชนบท    
ท่านปลัด ผมนายเด่นพงษ์  สถิตย์วัฒน์ สมาชิกสภาเทศบาล ในส่วนของ
งานด้านนโยบายข้อ 7 นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานข้อ 7.1 โครงการ
ปรับปรุงถนนคสล.เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก ถ.ราษฎร์พัฒนา และ 7.2 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก ถนนวรแสน 
ทางท่ีปรับปรุงแล้ว ผิวจราจรท่ีปรับปรุงแล้วดูจะยังไ ม่ใช้การได้ไม่ ดี
เท่าท่ีควร ซึ่งเทศบาลเราได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้วนะครับ ผิวจราจรกับ
ระดับฝาบ่อพักไม่ราบเรียบเสมอกันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับ 
 

เชิญท่านผู้อ านวยการกองช่างช้ีแจงให้ท่านสมาชิกได้รับทราบครับ  
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
คณะผู้บริหาร ตามท่ีท่านสมาชิกได้ทักท้วงมาเรื่องถนนท่ีก่อสร้างแล้วตรวจ
รับไปแล้วแต่มีปัญหาผมอยากทราบว่ามีปัญหาอะไรตรงจุดไหน ซึ่งผมไม่
ทราบว่ารายละเอียดท่ีท่านพูดมันขัดแย้งกับแบบแปลนตรงไหนครับ ครั้งท่ี
ผ่านมาท่ีประชุมสภาได้ทักท้วงเรื่องระดับผิวจราจรกับระดับฝาบ่อพักไม่
เสมอกันซึ่งได้แก้ไขไปแล้วนะครับ  
ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ ก่อนท่ีจะด าเนินการก็ทักท้วงท่านนายก
แล้วครับแต่ทางท่านนายกแจ้งว่าเป็นไปตามพื้นผิวถนนเดิมแต่เรามีทางท่ีจะ
แก้ไขได้หรือไม่ครับเรียนปรึกษาครับ 
ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ เรียนท่านสมาชิกสภา สรุปปัญหาคือ
พื้นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกไม่เรียบ ขอเรียนช้ีแจง เวลาของการ
ท างานเราปูปรับปรุงพื้นเดิมมันขรุขระอาจจะเป็นเม็ดหินเราปรับระดับแล้ว
ก็เสริมผิวเพื่อประหยัดงบประมาณถ้าเทคอนกรีตท าใหม่ก็ ส้ินเปลือง
งบประมาณมาก เป็นการปูทับผิวเดิมเพื่อให้พื้นผิวสามารถใช้งานได้ความ
เรียบมันอาจจะไม่ราบเรียบได้เหมือนทาแป้ง ผิวจะมีหินแล้วก็ยางผสมกัน
แล้วก็บดอัดปูเสร็จแล้วความหนา 5 cm ก็จะกรอ ในการเก็บตัวอย่างไป
ทดสอบในห้องแลป อัตราส่วนท่ีเขาบดอัดมันได้มาตรฐานหรือไม่เปอร์เซ็นต์
ยางได้หรือไม่ ซึ่งผลลัพธ์ออกมาได้ เรียนท าความเข้าใจในการท าถนนจะ
เป็นอัตราส่วนผสม แต่ถ้าบอกว่ามันช ารุดหรือมันแตกมันร้าวไปรื้อท าใหม่ก็
จะเป็นการซ่อมแซมเป็นการแก้จุดท่ีมีปัญหาถ้าไม่เรียบเอาไปปูใหม่ก็ไม่ใช่
วิธีการแก้ปัญหา ขอบคุณครับ 
 
 

กรณีอย่างนี้ถ้ามันพังมันช ารุดอยู่ในช่วงรับประกันหรือไม่แต่ว่าพื้นผิวจะสวย
ไม่สวยค่อยไปดูกันว่าเพราะจะมีงบประมาณไปด าเนินการต่อถึงหนองครับ  
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
คณะผู้บริหาร ขอสอบถามว่าโครงการนี้เบิกจ่ายไปแล้วหรือยังครับ 
โครงการท่ีสมาชิกได้กล่าวถึงมา ถ.ราษฎร์พัฒนา และถนนวรแสน ได้ตรวจ
รับงานและเบิกจ่ายไปแล้วท าไปได้สักพักแล้ว แต่ล่าสุดท่ีท าใหม่คือเส้นหลัง
โรงพยาบาลยังไม่มีการตรวจรับงาน เส้นไหนท่ีเบิกจ่ายแล้วยังอยู่ในช่วง
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นางเนาวรัตน์  หม่ันดี  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
จ่าเอกยุทธนา  ตาบ้านดู่   
ปลัดเทศบาลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รับประกันงานอยู่ ถ้างานช ารุดเราอยู่ในช่วงรับประกันเราจะแจ้งผู้รับจ้างมา
แก้ไขขอบคุณครับ 
 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน
คณะผู้บริหาร ท่านปลัด ดิฉันนางเนาวรัตน์  หมั่นดี สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2 มีเรื่องขอค าช้ีแจง  
1.เรื่องผ้าอ้อมส าเร็จรูปของผู้สูงอายุติดเตียงคือการจัดซื้อล่าช้ามาก ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุไม่สามารถเบิกได้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจึงอยากเรียนถาม
ท่านปลัดโดยตรงผู้ดูแลงบประมาณว่ามันติดขัดอะไรตรงไหนอย่างไร อยาก
ให้ช้ีแจงเพื่อเราจะได้แจ้ง CG เป็นแนวทางเดียวกัน  
2. ค่าตอบแทนของ CG หรือค่าตอบแทนของผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่ง
ปีงบประมาณใหม่ผ่านแล้ว 3 เดือนจะเข้าเดือนท่ี 4 เงินค่าตอบแทน CG 
ยังไม่ได้รับ ค่าตอบแทนเดือนธันวาคมและเดือนมกราคมยังไม่ได้รับ ท า
รายงานไปแล้วปกติค่าตอบแทน CG ถ้าสมมุติว่าเราส่งรายงานไปต้นเดือน
ค่าตอบแทนจะออกประมาณกลางเดือนหรือปลายเดือนของเดือนนั้น แล้วก็
อีกหนึ่งเรื่องคือผ้าอ้อมส าเร็จรูปท่ีเราจัดซื้อมาให้ผู้ป่วยติดเตียงก่อนท่ีเราจะ
ท าการจัดซื้อจะมีการส ารวจจาก CG คือผู้ดูแลผู้สูงอายุแต่ละคนจะส ารวจ
ไปว่าผู้ป่วยติดเตียงของตนเองจะใส่ผ้าอ้อมส าเร็จรูปไซส์ไหนขนาดไหน
จากนั้นจะแจ้งทาง CM จัดท าโครงการเข้ามา แต่ท่ีผ่านมาเราส ารวจเข้าไป
ส่วนมากผู้ป่วยจะใช้ผ้าอ้อมเร็จรูปไซส์ใหญ่ก็คือไซส์ L แต่ท่ีเราเบิกในรอบท่ี
ผ่านมาคือไซส์ M ซึ่งเล็กมากไม่สามารถใช้ได้จึงกราบเรียนท่านปลัดช่วย
ช้ีแจงขอบคุณค่ะ 
เชิญท่านปลัดช้ีแจงครับ 

 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านเลขาสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลชนบท ท่านรองนายกเทศมนตรี 
ท่านท่ีปรึกษาท่านเลขานายกฯ ผู้ใหญ่บ้านท่ีให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันนี้
วันนี้ในเรื่องการบริหารจัดการจะใช้เวลานิดหนึ่งแต่ขอพูดให้สมาชิกได้เห็น
ภาพในเรื่องการว่าการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนมีแนวทางระเบียบปฏิบัติ
ยังไงก่อนอื่นขอช่ืนชมท่านเลขาฯสภาอีกในฐานะท่านประธาน อสม.คือผู้ท่ี
มีบทบาทส าคัญมากขอช่ืนชมท่านครับ ประเด็นแรกในส่วนของการบริหาร
งบประมาณกองทุนเรียนท่านสมาชิกเพื่อท าความเข้าใจดังนี้ว่า กองทุน 
สปสช.เกิดขึ้นมาในปี 2557 ปัจจุบันมีระเบียบประกาศให้เราด าเนินการ
เมื่อปี 2561 เรียกว่ากองทุนใหญ่กองทุนใหญ่จะมีท่ีมา2 ส่วนส่วนหนึ่งก็
คืองบจาก สปสช.ส่วนท่ีสองก็คืองบจากเทศบาลต าบลชนบทของเราใน
ลักษณะการใช้งบประมาณร่วมกันไม่ใช่เป็นการอุดหนุน องค์ประกอบหรือผู้
ท่ีมีบทบาทจัดการเมื่อมันมีเงินมา 2 ส่วน เงิน สปสช.ให้เรามารายหัวหัวละ 
65 บาทต่อข้อมูลประชากรอีกส่วนหนึ่งเทศบาลสมทบท่ีสภาเราต้ังงบไม่
น้อยกว่า 50% เงินกองทุนจะมารวมอยู่ท่ีกองทุนใหญ่ซึ่งก็คือกองทุน 
สปสช.โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเรียกว่าคณะกรรมการกองทุน
หลักประกัน สุขภาพเทศบาลต าบลชนบทโดยมีองค์ประกอบท่าน
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นายกเทศมนตรีเป็นประธานมีปลัดเป็นเลขาและมีผู้แทนสมาชิกสภา ผู้แทน
ชุมชน ส่วนราชการต่างๆ แล้วก็มีท่ีปรึกษาจากโรงพยาบาล สาธารณสุข
อ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอ บริหารจัดการกองทุนภายใต้วัตถุประสงค์ 4 
วัตถุประสงค์ 4 ประการคือ การส่งเสริม การรักษา การฟื้นฟู การป้องกัน 
ภายใต้วัตถุประสงค์หลักสามารถจัดสรรงบประมาณให้ก ลุ่มท่ีขอรับ
งบประมาณมีอยู่ 4 กลุ่ม กลุ่มแรกก็คือหน่วยบริการซึ่งก็คือโรงพยาบาล
กลุ่มท่ี 2 คือองค์กรภาคประชาชน กลุ่มท่ี 3 ก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กลุ่มท่ี 4 คือในส่วนของคณะกรรมการท่ีจะ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กองทุน คราวนี้โครงการท่ีมันมีความจ าเป็น
เร่งด่วนโครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนอีกอันหนึ่งท่ีเขาให้จัดสรรก็คือเรื่อง
กรณีภัยพิบัติในส่วนของการใช้เงินกองทุนใหญ่ต่อมากองทุนใหญ่จะมี
กองทุนย่อยเกิดขึ้น ก าหนดว่าถ้าอปท.ใหนมีความพร้อมท่ีจะเข้าร่วมการ
บริหารจัดการกองทุนดูแลผู้สูงอายุระยะยาวกองทุน ltc กองทุนตัวนี้เกิดขึ้น
เมื่อปี 2559 กองทุนได้ด าเนินมา 2560  2561 ของเราถือว่าเป็นรุ่น
แรกกองทุน ltc เกิดขึ้นภายใต้การบริหารจัดการร่วมกันของ สปสช.แล้วก็
กองทุน สปสช. ของเทศบาลก็มีการแต่งต้ังอนุฯโดยท่านประธานกองทุน
สปสช.เป็นคนแต่งต้ังนายกเป็นประธานอนุฯปลัดเป็นเลขามีผู้แทนภาคส่วน
ต่างๆอนุกรรมการกองทุน ltc มีบทบาทหน้าท่ีการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว มี
ประกาศฉบับท่ี 2 ปัจจุบันซึ่งรวมถึงการดูแลบุคคลท่ัวไปไม่ใช่เฉพาะ
ผู้สูงอายุบุคคลท่ัวไปหมายถึงบุคคลท่ีมีการประเมินดัชนี alt น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 11 คือกลุ่มท่ีจะได้รับการจัดการซึ่งอันนี้คือรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานส่วนในเรื่องการบริหารจัดการ ถามว่ากลุ่มไหนท่ีจะขอรับงบตัวนี้
ไปบริหารจัดการมีอยู่ 2 กลุ่มคือหน่วยบริการหรือว่าโรงพยาบาล กลุ่มท่ี 2 
คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนี่ คือ 2 
หน่วยงานท่ีจะขอรับงบ ltc ได้ประเด็นต่อมาคือว่าเทศบาลใช้กลุ่มไหนเป็น
หน่วยขอรับปัจจุบันเราใช้หน่วยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นหน่วย
ขอรับงบประมาณ ltc จากกองทุน สปสช.เทศบาลต าบลชนบท โดยมี
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นผู้บริหารจัดการ หลักในการ
ขอใช้งบประมาณและการเบิกจ่าย ปัจจุบันโรงพยาบาลชนบทเป็นฝ่ายหนึ่ง
ในคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุซึ่งเป็นหน่วยบริการ ท่ี
ไม่ได้ขอรับงบประมาณโดยตรง แต่อาศัยขอรับงบประมาณผลักจากศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในการจัดท าโครงการนั้นการดูแลผู้สูงอายุหรือ
ว่าบุคคลท่ัวไปท่ีมีสิทธิ์เริ่มแรกเริ่มจากบุคคลท่ีเรียกว่า CG ซึ่งก็คือผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ CM ก็คือเป็นผู้จัดการดูแลเรื่องของระบบตรงนี้อีกทีหนึ่ง เบื้องต้น
ทางโรงพยาบาลจะต้องไปประเมินว่าบุคคลว่ามีค่าดัชนีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
11 จากนั้นเขาก็จะรายงานมาท่ีฝ่ายอนุฯ ltc เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าบุคคล
นั้นเข้าคุณลักษณะจริงหรือไม่ จากนั้นอนุกรรมการฝ่ายของเราก็คลิกให้เขา  
สปสช.ก็จัดสรรเงินมาให้เขาจะให้เงินรายหัวปัจจุบัน 6,000 บาท 
จัดบริการท้ังปี 12 เดือนเมื่อกองทุน ltc ได้เงินมาแล้วทางศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุว่าจะท าโครงการมาขอรับซึ่งจะมีท้ังรายเก่าและราย
ใหม่เมื่อส่งโครงการในโครงการก็จะมีองค์ประกอบอยู่ 2 ส่วนอันหนึ่ง
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เรียกว่า care plan แผนการดูแลรายบุคคลอันท่ี 2 เรียกว่าข้อเสนอ
โครงการข้อเสนอโครงการมันจะบ่งบอกเลยว่าบุคคลนี้จะต้องดูแลอยู่ใน
กลุ่มประเภทไหน 1 จะต้องใช้อะไรบ้างเช่นใช้ แพมเพิส หนึ่งในนั้นก็จะมี
ค่าตอบแทน CG ซึ่ง เป็นไปตามระเบียบของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุซึ่งได้ก าหนดไว้แต่ต้นว่าอัตราเดือนละเท่าไหร่อันนี้เป็นไปตามท่ี
กรรมการก าหนดและมาประกอบในข้อเสนอโครงการของบุคคลนั้นหลัง
จากนั้นเขาจะส่ง care plan แผนการดูแลรายบุคคลพร้อมข้อเสนอ
โครงการโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นคนส่งมาท่ีอนุกรรมการ 
ltc เมื่ออนุกรรมการกองทุน ltc ได้รับแล้วก็จะประชุมอนุเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบจาก care plan กับข้อเสนอโครงการรายบุคคลเพื่อท่ีจะ
อนุมัติงบประมาณผลักเข้าไปยังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อท่ีจะ
ดูแลกลุ่มเป้าหมายในระยะเวลา 12 เดือน มนุษย์ ltc นั่นเป็นหน้าท่ีของ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่ีจะต้องบริหารจัดการเบิกจ่ายโดยเฉพาะ
การเป็นผู้บริหารการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายให้ CG โดยคณะกรรมการ
เป็นผู้บริหารการจัดซื้อจัดจ้างการเบิกจ่ายให้ CG เมื่อด าเนินการเสร็จส้ิน
รายงานให้กองทุน สปสช.ทราบ  
ปัจจุบันเราได้มีการจัดการดูแลผู้สูงอายุของปี 2564 ท่ีผ่านมาโดยมีการ
ประชุมเมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563  พฤศจิกายน 63 ก็คือเป็นของ
งบประมาณปี 2564 เพื่อท่ีจะอนุมัติ care plan และข้อเสนอโครงการจะ
มีคนอยู่ 2 กลุ่มคือผู้ท่ีต้องดูแลหมายถึงคนเดิมบวกกับรายใหม่รวมกัน โดย
ใช้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในปี 2564 อนุมัติไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผลัก
เงินไปท่ีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 
2563 ซึ่งเป็นการดูแลของปีงบประมาณ 64 ก็จะมาส้ินสุดในวันท่ี 30 
กันยายน 64 ท่ีผ่านมาอันนั้นคือปี 64 ทุกอย่างผลักเข้าไปยังศูนย์ให้
หมดแล้ว 
พอมาปี 2565 ก็จะเริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564 ซึ่งขั้นตอนการ
ด าเนินงานก็มีก็จะมีอยู่ 2 ภาคส่วน ช่วงนี้เป็นช่วงเปล่ียนเป็นช่วงรอยต่อ
ของการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการการเปล่ียนแปลงลายมือช่ือผู้เบิกถอน
เงินของอนุกรรมการกองทุน ltc กองทุน สปสช.รวมท้ังการเปล่ียนแปลง
ของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในบางส่วน ในส่วนนี้เรา
ได้น าการไปหมดแล้ว ปีงบประมาณ 2565 เริ่มต้นอย่างไรศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต้องเสนอโครงการ care plan ของรายเดิมบวกกับ 
ราย ใหม ่ 
ประเด็นท่ี 1 ปี 2565 เรายังไม่ได้รับข้อเสนอโครงการ care plan 
รายบุคคล ให้กองสาธารณสุขฯประสานไปยังโรงพยาบาลชนบททราบว่า
ก าลังด าเนินการจัดท าข้อเสนอรายโครงการ ในการเบิกจ่ายปี 65 จะท า
อย่างไร ณ ปัจจุบันยังไม่สามารถเบิกจ่ายหรือท าอะไรได้นี่คือปัญหา ด้วย
อาจจะเป็นความเข้าใจของขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานท่ียังไม่ชัดเจนท้ังฝ่าย
เราและก็โรงพยาบาลเนื่องจากโรงพยาบาลก็เป็นมือใหม่มารับงานของเราก็
ยัง ไม่ ไ ด้ชัดเจนเป็นรูปธรรมเท่าไหร่  ท่ี ผ่านมาท่านรอง สุณีย์  รอง
นายกเทศมนตรีได้ส่ังการมอบหมายให้กองสาธารณสุขฯไปเรียนรู้เพิ่มเติม
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นายเด่นพงษ์ สถิตย์วัฒน์          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
จ่าเอกยุทธนา  ตาบ้านดู่   
ปลัดเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

เรื่องระบบของการใช้งาน ltc  สปสช. เขต 7 เมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมาเพื่อท่ีจะ
มาเร่งรัดวางงานให้เกิดความรวดเร็ว เพื่อความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ี
ถูกต้องหลังจากกลับมาเมื่อวันท่ี 24 ท่ีผ่านมาเมื่อวานก็ได้มาสรุปกันว่าใน
ส่วนของงบ 65 เดิมทีวางแผนว่าจะประชุมในสัปดาห์นี้แต่ก็ได้ประสานไป
ยังโรงพยาบาลฝ่ายท่ีรับผิดชอบให้เขาเร่งข้อเสนอโครงการทราบว่ามีราย
ใหม่ 7 ราย รายเก่าประมาณ 27 รายท่ีส าคัญรายเก่าก็จ าเป็นจะต้อง
เดินหน้าแต่ปัญหาคือแพมเพิสหมด CG ไม่ได้รับค่าตอบแทนซึ่งซึ่ง CG ไม่
ได้มาเบิกท่ีกองทุน ltc  CG ต้องไปเบิกท่ีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เท่านั้น เนื่องจากอนุฯ ltc ได้อนุมัติข้อเสนอโครงการและก็โอนเงินเข้าไป
บัญชีนั้นหมดแล้ว รวมท้ังการจัดซื้อจัดจ้างก็เป็นหน้าท่ีของศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เมื่อวานด้วยความห่วงใยของท่านรองสุณีย์ ท่านได้
มอบหมายให้กองสาธารณสุขฯได้ไปเช็ครายการด่วนว่าต้องใช้แพมเพิส 
เบอร์อะไรเท่าไหร่เพื่อเราจะได้รีบจัดหาก่อน เนื่องจากมันเป็นกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน ซึ่งกองสาธารณสุขฯก าลังสรุปข้อมูลในส่วนของแพมเพิสเพื่อท่ีจะ
ได้จัดหามาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน 
ส่วนเรื่องค่าตอบแทน CG เรียนด้วยความเคารพเราต้องรีบเร่งประสาน ไป
ยังโรงพยาบาลชนบทให้ส่งข้อเสนอและก็ care plan รายบุคคลมาให้เรา
เพื่อท่ีเราจะได้ประชุมอนุฯ ltc แต่จากการสอบถามจากกองสาธารณสุขฯ
โรงพยาบาลอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ตอนนี้เรามีเงินกองทุนพร้อม กองทุน 
ltc กองทุน สปสช. มีเงินรวมล้านกว่าบาท จึงขอเรียนท่านเลขาหรือท่าน
ประธาน อสม.น าเรียนประธานท่ีประชุม เรียนด้วยความเคารพว่าในส่วน
ของผู้บริหารโดยการน าของท่านรองสุณีย์ท่านไม่ได้นิ่งนอนใจท่านได้ก าชับ
ตลอดซึ่งคาดว่าสัปดาห์นี้น่าจะได้แพมเพิสมาแก้ปัญหาให้ด่วนท่ีสุดส่วน
ค่าตอบแทน CG ต้องรอทางโรงพยาบาลแล้วเราก็จะรีบประชุมให้ในส่วน
ของการบริหารซึ่งนี้เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ขอช้ีแจงประเด็น
ท่ีสอบถามดังท่ีเรียนมา ขอบคุณครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน
ปลัด ขออนุญาต อีกเรื่องนะครับในเรื่องของวาตภัย เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 
2564 เรื่องเยียวยามีรายท่ีตกหล่น คือนางกรรณิการ์ นารินรักษ์ หมู่ 2 
ชนบท เราจะมีการเยียวยาได้อย่างไร เอกสารส่งครบครับ พร้อมกับผู้
ประสบวาตภัยรายอื่นครับ ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนสอบถามมาครับ 
เชิญท่านปลัดช้ีแจงครับ 
 
ขอบคุณท่านประธานครับ ขอบคุณท่านสมาชิกครับประเด็นนี้ขออนุญาตน า
เรียนเบ้ืองต้นขออนุญาตตรวจสอบงานป้องกันแต่ข้อเท็จจริงขอน าเรียนว่า
วาตภัยต้ังแต่ปี 2564 ต้ังแต่วันท่ี 6 มีนาคม 2564 หลังเกิดเหตุแล้วมันมี
ระยะเวลาการช่วยเหลือมันมีระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบของเรากับเงิน
ทดรองราชการ ท่ีท่านนายกแก้ปัญหาโดยใช้เงินส ารองจ่ายวงเงินประมาณ
1,400,000 บาท ประเด็นแรกพอเกิดกรณีเป็นสาธารณภัยเมื่อมันเกิดเหตุ
เราสามารถช่วยกันส ารวจเมื่อเขามีความเดือดร้อนก็เยียวยาโดยใช้เงิน
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นายธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 
ด.ต.อุทิศ  ตรีศรี                   
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 

 
นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

 
นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

นายเทพนรินทร์  ค้ าชู          
เจ้าพนักงานปอ้งกันฯ 

ส ารองจ่ายซ่อมแซมบ้านท่ีอยู่อาศัยท้ังหลายโดยใช้เงินส ารองจ่าย แต่เมื่อ
เหตุการณ์ผ่านไปเมื่อเกิดสาธารณภัยเราใช้เงินส ารองจ่ายได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณข้อ 19 ในส่วนการสนับสนุนด้าน
การป้องกันและระเบียบการช่วยเหลือประชาชนโดยใช้เงินส ารองจ่ายเงิน
ฉุกเฉินอันนั้นเรื่องการใช้งบประมาณแต่เมื่อมีประกาศเขตการให้ความ
ช่วย เห ลือ เ รี ยกว่ า เป็ น เรื่ อ ง ท่ีจะ ใ ช้ เ งิ นทด รองราชการระ เบี ยบ
กระทรวงการคลัง เมื่อมีประกาศตัวนั้นมาของปกติการช่วยเหลือต้องส่งไป
ให้คณะกรรมการของอ าเภอพี่จะพิจารณาาจะส่งไปให้ผู้ว่าฯว่า ซึ่งมีเงิน
ส ารองจ่าย 20 ล้านบาท เรียกว่าเงินทดรองราชการ ประเด็นต่อมาพอเป็น
ห้วงรอยต่อเราพยายามท่ีจะส่งไปแต่ข้อมูลในขณะนั้นมันก็ยังขาดตก
บกพร่องพอสมควรแล้วก็เก็บตกเป็นระยะจนกระท่ังเมื่อท่านนายกได้
ตัดสินใจต้องใช้เงินส ารองจ่ายก่อนท่ีจะครบ 90 วัน ก็เลยถือว่าในตอนนั้น
เรารับรายงานว่ามีตกหล่นอยู่ประมาณ 12 หรือ 15 ราย หลังจากนั้นท่าน
นายกได้ส่ังการให้งานป้องกันไปส ารวจและก็ดูว่ามีรายไหนตกหล่นอีก กรณี
การตกหล่นอีก 10 กว่าราย ไม่สามารถใช้เงินส ารองจ่ายได้อีก ต้องมาเข้า
คณะการให้ความช่วยเหลือในงบปกติ ในขณะนั้นท่านนายกได้เชิญ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือของเทศบาลมาประชุมแล้วก็มีมติ
อนุมัติช่วยเหลือไปโดยโองบประมาณจากงานท่ีไม่มีความจ าเป็นต้องจ่าย 
ตอนนี้ไม่สามารถท่ีจะใช้จ่ายงบประมาณได้เนื่องจากมันเป็นเงินท่ีล่วง
ปีงบประมาณมาแล้วระเบียบการเบิกจ่ายบอกว่าเงินงบประมาณในปีไหนให้
ใช้จ่ายในปีนั้น ขออภัยท่านสมาชิกถ้ามันไม่ติดอะไรก็จะด าเนินการให้แต่
กรณีนี้ก็จะล าบากในการด าเนินการขออนุญาตน าเรียนท่ีประชุมครับ  
 
ผู้ประสบวาตภัยได้มายื่นนะครับ คนมายื่นเอกสารเอง แต่เจ้าหน้าท่ีบอกว่า
เอกสารหาย  แกลองไปหาคนนู้นคนนี้ตลอดเจอกับท่าน สท.เด่นพงษ์ ก็เลย
ได้แจ้ง ก็เลยได้แจ้งเอกสารทางเจ้าหน้าท่ีบอกว่าไม่มี 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านรองนายกเทศมนตรี ผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ครั้งท่ีประชุมว่า 15-16 คน หลังจากนั้นได้ทราบว่า
เอกสารมันหาย ต่อมานางกรรณิการ์ นารินรักษ์ หลานสาวผมได้ไปติดต่อ
กับเทพนรินทร์แต่เทพนรินทร์บอกว่าตรวจเอกสารเห็นแล้วครั้งสุดท้าย บ้าน
อยู่หลังบ้านตรงข้ามบ้าน สท.โสภณ  
 

ขอพักการประชุม 10 นาที ก่อนให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องมาช้ีแจง 
 
--------------พักการประชุม ต้ังแต่เวลา 10.30 - 10.40  น.----------------- 
 
 
 

เริ่มการประชุมต่อนะครับ ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีงานป้องกันฯช้ีแจงครับ         
เชิญเทพนรินทร์  ค้ าชู ช้ีแจงครับ 
 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัด
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ก่อนอื่นขอช้ีแจงรายละเอียดของหมู่ท่ี 2 
ต าบลชนบทมีท้ังหมด 50 ราย ท่ีงานป้องกันได้ให้ความช่วยเหลือเป็น
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จ่าเอกยุทธนา  ตาบ้านดู่   
ปลัดเทศบาลฯ 

 

 

 
 

นายโสภณ  พลเวียง          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ยอดเงินท้ังหมด 199,211 บาท  มีผู้ตกหล่นเมื่อ 4 เดือนท่ีแล้ว ราย
ดังกล่าวได้เข้ามายื่นเพื่อขอให้มีการทบทวนในการใช้สิทธิ์เพื่อขอรับความ
ช่วยเหลือเหตุวาตภัย เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2564 ทีนี้ขั้นตอนในการ
ลงทะเบียนทางเทศบาลได้ท าการเปิดศูนย์ช่ัวคราวท่ีอาคารเทศบาลหลังเก่า
ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีหลายฝ่ายได้ด าเนินการรับเรื่องแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านใน
ส่วนต่อมาแยกเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเพื่อท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการส ารวจตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ ต่อมาบ้านหลังดังกล่าวไม่มี
รายช่ือในเอกสารท่ีแยกออกมาเป็นหมู่ท่ี 2 ชนบท ไม่มีรายช่ือคนท่ีขอใช้
สิทธิ์ดังกล่าวแต่ทุกรายท่ีมายื่น หมู่ท่ี 2 ต าบลชนบทได้รับความช่วยเหลือ
ท้ังขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยกรณีเดียวกันทุกรายช่ือ ท่ีมีรายช่ือให้งาน
ป้องกันได้โดยการเข้าไปส ารวจและตรวจสอบข้อเท็จจริง  
แต่ถ้าบอกว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือ งานป้องกันไม่ได้รับเรื่องแต่ว่างาน
ป้องกันจะได้รับรายช่ือท่ีแยกออกมาเป็นชุมชนแล้วเข้าไปส ารวจ เพื่อ
เยียวยา เมื่อ 4 เดือน รายดังกล่าวได้เข้ามาขอยื่นเพื่อท่ีจะขอรับการ
เยียวยาแต่ว่าตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ระเบียบกรมป้องกัน 
2550 ไม่สามารถท่ีจะให้การเยียวยาช่วยเหลือได้เพราะว่า เกินระยะเวลา
ในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
 

ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ น าเรียน ท่านสท.ช้ีแจงให้เจ้าตัวเข้าใจว่า
เนื่องจากข้อระเบียบกฎหมายไม่สามารถด าเนินการช่วยเหลือได้ มันส้ินสุด
ระยะเวลาล่วงปีงบประมาณมาแล้ว ช่องทางท่ีจะเดินต่อคนข้างจะยากส่วน
หนึ่งคงจะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่าได้มายื่นจริงไหมเอกสารอยู่ตรงไหน
แล้วเราค่อยไปดูว่าช่องทางไหนท่ีจะเดินต่อได้ แต่ในอนาคตข้างหน้าเราจะมี
อะไรทีเ่ยียวยาได้ก็จะด าเนินการครับ แต่เบ้ืองต้นจะให้ทางนี้ตรวจสอบอีกที
หนึ่งครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ท่าน
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีต าบลชนบท    
ท่านปลัด ผมนายโสภณ  พลเวียง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขอน าเรียน
ฝากในท่ีประชุมแห่งนี้สักอย่างหนึ่งครับคือท่านทุกคนทุกฝ่ายท้ังหมดนะ
ครับของเทศบาลต าบลชนบทของเราช่วงนี้ เป็นช่วงเดือนมีนาคมซึ่งก็เข้าสู่
ไตรมาสท่ี 2 ในการบริหารจัดการในส่วนของเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 สภาได้มีมติให้ความเห็นชอบในด้านการใช้
จ่ายการใช้งบประมาณ 2565 ขอเสนอให้ใช้งบประมาณทุกโครงการใน
เทศบัญญัติให้ท าไปเรื่อยๆจะส้ินปีงบประมาณก่อนขอให้รีบท าอย่ารอมี
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ใช้ไปก่อนให้จัดสรรตรงนี้ขอฝากน าเรียนไปถึงเจ้าหน้าท่ีท่ี
ดูแลในส่วนของงบประมาณและอีกส่วนหนึ่งฝากไปยังคณะผู้บริหารคือใน
ส่วนของโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท ได้ฝากตัวผมมาเกี่ยวกับโครงสร้าง
พื้นฐานในส่วนของถนนข้างบ้านผู้ใหญ่โกวิท ตรงนั้นเป็นทางท่ีนักเรียนครู
อาจารย์ทุกท่านได้เดินทางสัญจรไปมาผมได้ไปดูว่าทางตรงนั้นไม่ค่อย
สะดวกเท่าไหร่ ฝากไปยังท่านผู้บริหารให้เข้าไปดูแลด้วยขอบคุณครับ แล้วก็
ฝากไปถึงผู้จัดท ารายงานการประชุม ระเบียบวาระการประชุมคือขอแสดง



20 
 

 
 
 
 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นางนงลักษณ์ พวกเมืองพล
ผู้อ านวยการกองคลัง  

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาล 

 
นางนุชรา  ค าคูณเมือง          
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความช่ืนชมแล้วก็ท าได้ดีมากของเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลในส่วนวาระการประชุม
ฝากตรงนี้ครับ ขอแสดงความช่ืนชมยินดีเจ้าหน้าท่ีท่ีท าการประชุมท าได้ดี
มากตลอดเลย 
ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังรายงานสถานะทางการเงินให้ท่ีประชุมได้รับ
ทราบครับ 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา กองคลังขอรายงานรายรับ
รายจ่ายก่อนอื่นขอพูดเรื่องระเบียบนะคะ เมื่อกองฝ่ายจะท าโครงการอะไร
ก็ต้องรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เราทราบก่อน อย่างสมมุติว่ากองช่าง
จะท าถนน 4 สายหรือ 5 สายก็ต้องท ามารายงานมาเป็นไตรมาส เพื่อจะได้
ทราบว่าเงินเข้าหรือยังเหมือนเมื่อวานกองช่างได้ให้กองคลังตรวจสอบ
งบประมาณ ประมาณ 1,200,000 บาท  ท่านปลัดก็ได้ให้กองคลัง
รายงานซึ่งได้รายงานเสนอผู้บริหารแล้วค่ะ รายรับเข้าถึงเดือนกุมภาพันธ์
ท้ังส้ิน 15,909,001.31 บาท รายจ่าย 18,606,902 บาท ตอนนี้
ปรากฏว่ารายรับสูงกว่ารายจ่าย  252,098.42 บาท งบบุคลากรเดือนละ 
1,400,000  บาท ค่าเบี้ยผู้สูงอายุประมาณ  1,400,000 บาท 
โครงการท่ีกองช่างเสนอโครงการมา4ตัว ประมาณ 1,200,000 บาท   ได้
เสนอท่านรองนายกเพื่อพี่พิจารณาแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 
 
 

ก็ให้ท่านสมาชิกทุกท่านไปอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจ ท่ีได้เลือกเรา
เข้ามาท างานเพื่อบ้านเมืองจะได้พูดประชาสัมพันธ์ไปว่าเราไม่ได้อยู่นิ่งเฉย
ถ้ามีเงินเข้ามาเราก็จะได้ท า 
 
 
 

กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ดิฉันนางนุชรา    
ค าคูณเมือง มี 2 เรื่องท่ีจะเสนอเรื่องท่ี 1 ท่ีอยู่แผนงานศาสนาและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ ซึ่งเป็นโครงการจัดงานงานบุญประเพณีงานบุญ
เบิกบ้านและก็อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
งบประมาณในการจัดงานบุญประเพณีบุญเบิกบ้านในเขตต าบลชนบท มี
งบประมาณ จ านวน 60,000 บาท ในเขตเทศบาลมี 15 ชุมชน  15 / 
60,000 ได้ชุมชนละ 4,000 บาท เดือนท่ีแล้วคือเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้จัด
งาน 3 ชุมชน คือชุมชนโนนสะอาด ชุมชนตลาดสดและชุมชนน้อยพัฒนา
พอดีดิฉันเข้ามาในเขตเทศบาลก็ได้น าเรื่องเสนอผู้บริหารเพื่อท่ีจะของบ แต่
ว่าช้าช้ามากค่ะขอเป็นตัวแทนของชุมชนขอเรียนถามผู้ท่ีรับผิดชอบ
งบประมาณตรงนี้ ค่ะว่าท าไมถึงไม่ จัดสรรให้แต่ละชุมชนๆท้ังๆท่ีมี
งบประมาณแล้วค่ะ ฝากถึงท่านปลัดด้วยค่ะ 
เรื่องท่ี 2 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกถนนคอนกรีต ร่วม
มิตรพัฒนาหมู่ท่ี 12 ชุมชนโนนสะอาด หลังศาลาประชาคมหมู่บ้าน    ซึ่ง
เสนอไปแล้ว 1 รอบในปี 2564 แล้วเข้าไปในแผนงบประมาณแล้ว
งบประมาณของถนนเส้นนี้ สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาท ไม่ทราบว่าติดขัด
เรื่องอะไรฝากท่านผู้บริหารด้วยขอบคุณค่ะ 
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เรียนท่าน ผอ.กองช่างช้ีแจงครับ โครงการนี้ไปถึงไหนแล้วครับได้มีการ
จัดซื้อจัดจ้างไปหรือยังครับ 
 
 
 

โครงการนี้ยังไม่ต้ังงบประมาณในเทศบัญญัติครับผม โครงการนี้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นครับ 
 
เชิญท่านปลัดเทศบาลช้ีแจงครับ ในเรื่องท่ีสมาชิกตั้งกระทู้ถาม 
 
 
 

ขอน าเรียนท่ีประชุมในภาพรวมอย่างนี้นะครับ ส่วนเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน
ขอให้ผอ. กองช่างสรุปครับ เรื่องขอกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเราท า
อะไรยังไงแล้วบ้าง ท่านจะได้ไปประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบใน
ส่วนของงบ 2565 ก่อนท่ีจะมาถึงเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณรวมถึงบุญ
ประเพณีขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านผอ. คลังเบื้องต้นหลักการบริหาร
งบประมาณ งบประมาณคือการประมาณการท้ังปีในส่วนของเทศบัญญัติท่ี
เราต้ังไว้ในปีงบประมาณ2565  69,500,0000 บาท มันหลายโครงการ
รวมกัน คราวนี้ฝ่ังรายรับมีท้ังเงินอุดหนุน ไม่ได้หมายความว่าเรามีเงิน 69 
ล้านในบัญชีของเทศบาลยังไม่ได้มีเงินก้อนนี้ อยู่เทศบัญญัติเราประกาศใช้มี
ผลวันท่ี 1 ตุลาคม ท่ีผ่านมาเงินมาจากส่วนท่ี 1 คือเงินอุดหนุนเงินอุดหนุน
การกระจายอ านาจจะเข้ามารายไตรมาสซึ่งเป็นข้อผูกพันท่ีเราต้องไปจ่าย
อันดับแรกคือเบ้ียผู้สูงอายุผู้พิการหรือผู้ป่วย อีกอันหนึ่งคือในเรื่องของด้าน
การส่งเสริมการศึกษาเรื่องอาหารเสริมนม เรื่องอาหารกลางวันของโรงเรียน 
2 แห่งเราได้รับมาเท่าไหร่แล้วต้องจ่ายตามจ านวนงบประมาณตามจ านวน
เด็กนักเรียน อีกอันหนึ่งคืองบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอันนี้คือไปแตะต้องไม่ได้ 
อันท่ี 2 คือเงินอุดหนุนท่ีก าหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้วเช่นโครงการตาม
พระราชด าริหมู่บ้านละ 20,000 บาท โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
ประเด็นท่ีสองคือรายได้ท่ีมาจากการท่ีเราจัดเก็บเองเช่นการจัดเก็บภาษี
ต่างๆเช่นภาษีท่ีดินส่ิงปลูกสร้างภาษีป้ายค่าธรรมเนียมต่างๆ  
ประเด็นต่อมาคือรายได้ท่ีเข้ามาจากภาษีจัดสรร เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
สุรา สรรพสามิต รัฐเป็นคนจัดเก็บเองแล้วจัดสรรมาให้เรา รวมเป็นรายได้
ประเภทท่ี 2 
ประเภทท่ี 3 คือเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนก็จะมีภารกิจถ่ายโอนเลือกท ากับ
อุดหนุนท่ัวไปก็คือเงินอุดหนุนท่ัวไป ปีหนึ่งเราจะได้รับอุดหนุนท่ัวไป
ประมาณ 10 กว่าล้าน  ปัจจุบันเรามีรายรับเหลืออยู่ประมาณ 7 ล้านกว่า
บาท ณวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ รายจ่ายประจ าท่ีเราจ่ายเดือนหนึ่ง ประมาณ
ล้านกว่าบาทและเงินเบี้ยผู้สูงอายุประมาณ 1,400,000 บาท อันนี้เป็น
รายจ่ายท่ีต้องผูกพันแต่ละเดือนและอีกอย่างก็คือค่าน้ าค่าไฟถามว่าไตรมาส
ท่ี 2 เราสามารถท่ีจะจัดซื้อจัดจ้างได้หรือไม่เบื้องต้นอยู่ท่ีงานของเราว่า
จะต้องกันค่าใช้จ่ายประจ าไว้เท่าไหร่ เหลือเท่าไหร่แล้วสามารถท่ีจะท า
โครงการต่างๆได้ ล่าสุดในปี 2565  นายกได้ส่ังการมอบหมายให้กองช่าง
จัดท าประมาณการแบบรูปรายการ 4 โครงการ ประมาณ 1,200,000 
บาท  ในส่วนของงบท่ีจะต้องมาจ่ายในส่วนของงบงานประเพณีบุญเบิกบ้าน
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ท าไมถึงติดขัดประเด็นท่ี 1 คือในเรื่องของประกาศคณะกรรมการควบคุม
โรคติดต่อ ห้ามจัดกิจกรรมเป็นการร่วมกิจกรรมทางสังคมหรือชุมชนเกิน 
50 คน อันนี้ประเด็นท่ี 1 ประเด็นท่ี 2 เนื่องจากว่าในระเบียบการเบิกจ่าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เพื่อท่ีจะควบคุมการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
ดังเช่นท่ีท่านประธานสภาและกระผมได้ไปอบรมมาเขาก็ย้ านะครับว่า ใน
ส่วนของบุญประเพณีมันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการจัดงานการ
แข่งขันกีฬา ก าหนดว่าประเพณีไหนท่ีไม่ใช่ประเพณีของชาติต้องเสนอให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศก าหนดก่อนค าว่าประเพณีชาติหมายความงาน
สงกรานต์ งานลอยกระทง อันนี้ไม่ต้องเสนอผู้ว่าเพื่อประกาศ แต่นอกนั้นท่ี
ไม่ใช่ประเพณีชาติเป็นประเพณีท้องถิ่น ต้องเสนอให้ผู้ว่าโดยคณะการระดับ
จังหวัดเขาจะพิจารณาและก าหนดประกาศให้เป็นประเพณีท้องถิ่นของเรา
ก่อน ปีท่ีแล้วท่ีเสนอไปคือบวงสรวงเจ้าพ่อมเหศักด์ิหลักเมืองแต่ยังไม่เห็น
กลับมาพอมาปีนี้ก็จะมีประเพณีบุญเบิกบ้าน ซึ่งเรายังไม่ได้เสนอไปท่านรอง
นายกได้ส่ังการให้ผู้ท่ีรับผิดชอบรีบเร่งด าเนินการตรวจสอบไปยังอ าเภอว่า
ได้ส่งเรื่องไปให้เราหรือยัง แต่ถ้าไม่ได้ส่งเราก็ต้องมาเริ่มใหม่ไม่ว่าจะเป็น
บวงสรวงศาลเจ้าพ่อมเหศักด์ิ ศาลเจ้าพ่อกรมทา รวมถึงบุญประเพณีบุญ
เบิกบ้าน ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเป็นประเพณีท้องถิ่นก่อนอันนี้
เป็นประเด็นท่ี 1 
ส่วนการต้ังงบประมาณท้ังนี้ประเด็นนี้เป็นการต้ังจ่ายในการท างานของ
เทศบาลไม่ใช่การตั้งจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน เพื่อจะเป็นการแก้ไขปัญหา
ให้มันชัดเจนในการใช้จ่ายเงินควรจะต้ังจ่ายเป็นลักษณะเงินอุดหนุนให้
ชุมชนเบิกจ่ายให้ชุมชนไปด าเนินการ ลักษณะนี้เป็นการต้ังจ่ายด าเนินการ
โดยเทศบาล การต้ังจ่ายก็ต้องมีรายการรองรับจ่ายลักษณะแบบไหนไม่ใช่
เอาเงินไปให้ท้ังจ านวนท าค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายได้เช่นค่าใช้จ่ายทางพิธีทางศาสนา
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ อันนี้ได้น าเรียนท่านนายกปีหน้าควรจะ
แก้ปัญหาให้การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคล่องตัวสอดคล้องกับ
ระเบียบท่ีมันชัดเจนขึ้น ท่านนายกยินดีท่ีจะปรับรูปแบบพอเราต้ังงบ 
จังหวัดยังไม่ประกาศเป็นประเพณี ซึ่งเราเคยโดน สตง.รียกเงินคืนในการจัด
งานลักษณะนี้ เมื่อผู้ว่ายังไม่ได้ประกาศดังนั้นในส่วนของการเบิกจ่าย 
ขัน้ตอนแรกในการด าเนินการจะเร่งใหผู้้ว่าประกาศเป็นบุญประเพณีท้องถิ่น
ก่อนจากนั้นในปีต่อไปก็จะต้ังอุดหนุนให้ชุมชนให้ด าเนินการแล้วค่อย
รายงานผลให้เทศบาลทราบ 
ขอเรียนท่ีประชุมได้รับทราบการแก้ปัญหาบ่อขยะในเบื้องต้นการบริหาร
ปรับปรุงบ่อขยะจะด าเนินการร่วมกันอยู่ 3 แห่งคือโนนพะยอมแล้วก็     
ชลบถวิบูลย์  แต่ว่าปัจจุบันคือการเอาไปเทกองซึ่ งพื้นท่ีบ่อขยะอยู่ ท่ี
สาธารณประโยชน์ แต่นายกโนนพะยอมว่าเขาท าเป็นพื้นท่ีป่าชุมชนในส่วน
หนึ่ง ณ ปัจจุบันเราอยู่ในช่วงท่ีเทศบาลเรารับผิดชอบอยู่ถึงเดือนมีนาคม 
แต่ปัญหาท่ีมันเกิดขึ้นคือขยะล้นส่งผลกระทบต่อการร้องเรียนเป็นระยะ 
ทางท่านนายอ าเภอได้จัดการประชุม 2-3 ครั้ง ท่านเลขาวุฒิชัยแล้วก็ผอ. 
กองสาธารณสุขได้เข้าร่วมประชุมเป็นระยะ  บทสรุปว่าทางพื้นท่ีเขา
โดยเฉพาะโนนพะยอม จะท าโครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นท่ีบ่อขยะโดยให้
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นายธวัช  รุ้งเที่ยงธรรม                  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

 

 

 

 

 

นางสาวณัฏฐ์  พวงชน         
รองนายกเทศมนตรี 

 

นายสรสิช ว่องไว 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เราอุดหนุนงบประมาณไปโดยท่ีเราจะต้องต้ังงบเงินอุดหนุนให้ประมาณ
180,000 บาท ซึ่งรายละเอียด ณ ตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จจึงไม่สามารถน า
เรียนท่ีประชุมในตอนนี้ได้  ขอบคุณครับ 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ท่าน
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีต าบลชนบท    
ท่านปลัด ผมนายธวัช  รุ้งเท่ียงธรรม สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามใน
สองเรื่อง  
1.เรื่อง สนามบาสเกตบอล หลังธนาโฟนเทค  
2.เรื่อง ซื้อเล่ือยยนต์ให้กองสาธารณสุขฯ เวลาออกไปตัดต้นไม้เจ้าหน้าท่ี
แจ้งว่าเวลาออกไปตัดต้นไม้ได้ไปยืมกองอื่นมา 
3. ฝาก ผอ. กองช่าง ไฟส่องสว่าง เส้นบึงแก้วหนองขัวจม เลาะห้วยหนอง
เอี่ยน ไฟฟ้าส่องสว่างไม่มี 
4.สอบถามฝ่ายบริหาร ผู้น าชุมชนฝากถามมาเงินอุดหนุนเกี่ยวกับกลุ่ม
อาชีพที่ท่านนายกเคยบอกไว้ ขอบคุณมากครับ 
 
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลชนบท ท่าน
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีต าบลชนบท    
ท่านปลัด ขอตอบในเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่าง โซล่าเซลล์พร้อมแล้วตอนนี้รอ
การติดต้ังค่ะ 
 

ขออนุญาตท่านประธานสภา กระผมขอช้ีแจงท าความเข้าใจท่ีท่านสมาชิก
สภาสอบถาม เทศบาลไม่ได้ต้ังงบประมาณในเรื่องการก่อสร้างสนาม
บาสเกตบอล ปัจจุบันได้ใช้ลานอเนกประสงค์เป็นสนามบาสเกตบอล
ช่ัวคราว ซึ่งเราได้ต้ังงบประมาณในการจัดซื้อแป้นบาสเกตบอล 1 คู่ แต่ใน
ปี 2564 ได้ต้ังงบประมาณในการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ซึ่งไม่ใช่สนาม
บาสเกตบอลเป็นแค่ลานอเนกประสงค์ไม่ได้ เป็นสนามบาสเกตบอล
มาตรฐาน ในส่วนของงบประมาณท่ีขอกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินมา
จากปี 63 ปี64 และในส่วนของงบประมาณ ปี 65  เนื่องจากบุคลากร
ของกองช่างมีข้อจ ากัดแทบจะไม่มีบุคลากร ท่ีท างานตอนนี้มีผมคนเดียว 
คนหนึ่งก็คือช่างเปี๊ยกได้แค่ภาคสนาม เรียนท่านสมาชิกเผ่ือว่ามีลูกหลาน
ญาติพี่น้องมาพัฒนาบ้านเมืองเราว่าง  ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการโยธา 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและการก่อสร้าง  ต าแหน่งวิศวกร  ต าแหน่งนายช่าง
โยธา ซึ่งปัจจุบันผมยังรักษาการหมดเพราะฉะนั้นในการท่ีจะท างานให้มัน
รวดเร็วทันใจอาจจะไม่เต็มท่ีรับสภาพตัวเองครับท าดีท่ีสุดครับ ในช่วงหนึ่งปี
ท่ีสมาชิกสภาเข้าไปรับต าแหน่งไม่ใช่ว่าไม่ท าอะไรเลยนะครับโครงการท่ีท า
โครงการจ่ายขาดเงินสะสมถนนรอบหนองกองแก้ว 4 แสนกว่าบาท ต้ังแต่
ถนนชนบท-ดอนดู่มาถึงบ้านตาพจน์ และตามมาด้วยปูผิวแอสท์ฟัลติกถนน
คอนกรีตถนนกิ่งแก้ว ถนนราษฎร์พัฒนา ถนนประชารัฐแล้วก็ถนนวรแสน
แล้วก็ถนนหน้าวัดศรีสุมังค์ แล้วก็จะมีวางท่อซอยคุ้มท่า ซึ่งนานแล้วไม่ได้รับ
การแก้ไขปัญหา ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือแล้วก็จะมี
ถนนท่ีเรากันไว้อยู่ระหว่างด าเนินการ ท่ีขยายไว้นะครับถนนสุขาภิบาล 2 
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นายวิโรจน์  แสงมณี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสรสิช ว่องไว 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

 
นายประชิต บุญศรี            
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

หลังประปาอีกเส้นหนึ่งคือถนนเส้นตลาดน้อยหน้าวัดศรีบุญเรือง อันนี้คือ
ปกติจัดจ้างแล้วต้ังแต่ปีท่ีแล้วแล้วก็จะมีโครงการท่ีกันเงินไว้ของปี 64     
โครงการท่ี 1.วางท่อรางยูหน้าเทศบาลเก่าท่ี สท.วสันต์ ขอมาหลายรอบ มี
การจัดซื้อจัดจ้างหลายรอบแล้วมีการประกาศยกเลิกในตอนนี้ก าลังประกาศ
ใหมค่รับ  
โครงการท่ี 2 วางท่อขยายถนนประชาบ ารุงหมู่ 3 ตรงศาลากลางบ้านอ้อม
ไปทางโรงเรียนชนบทศึกษาอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง โครงการท่ี 3 คือลาน
อเนกประสงค์ซึ่งมันติดกับงานถมดินของปี 65 ผมก็เลยกังวลว่าถ้าผมจะไป
เทลานก่อนแล้วมาถมดินทีหลังเกรงว่ารถจะมาเหยียบก็เลยเร่งปี 65 ท า
โครงการถมดินก่อนถ้าโครงการถมดินเสร็จก็จะต่อด้วยลานอเนกประสงค์ 
อีกโครงการหนึ่งคือรั้วเทศบาลอยู่ระหว่างการท าราคากลางอิเล็กทรอนิกส์
กับจัดท าประมาณการ 2 อย่างคู่กันท่ีผมก าลังท าอยู่ เนื่องจากรั้วมีการ
ปรับเปล่ียนแผนหลายครั้ง เรียนให้ท่านทราบว่าได้ด าเนินการอยู่ ส่วนท่ี
เทศบาลก าลังท าอยู่ตอนนี้คือไฟโซล่าเซลล์ท่ีจัดซื้อโคมไฟมาเป็นวัสดุไม่ใช่
ครุภัณฑ์ซื้อเฉพาะโคมไฟเป็นแอลอีดีท่ีท่านสมาชิกได้สอบถามเมื่อสักครู่มี
หลายจุดท่ีเราได้ติดต้ัง เนื่องด้วยบางจุดมันไม่มีสายเลยต้องแก้ปัญหาให้
ชาวบ้านจุดไหนท่ีไฟไม่สามารถไปถึงได้เอาจุดนี้ไปแก้ปัญหาให้ชาวบ้านครับ 
โครงการในปีงบประมาณ 65 ท่ีต้ังไว้ในเทศบัญญัติท้ังหมดถ้ามีงบประมาณ
เข้ามาก็จะทยอยท า ไม่อยากให้ไปกองตรงส้ินปีงบประมาณมันยากต่อการ
ควบคุมงาน เรียนสมาชิกอีกเรื่องหนึ่ง ในช่วงปลายปี 2564  ผมได้ท าเรื่อง
ของบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมตอนแรกได้มา 2 ตัวคือ 1.   
ถนนคสล ถนนเส้นประชาธิปไตย งบประมาณ 490,000 บาท ด าเนินการ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการท่ี 2 ลาดยางต้ังแต่หน้าวิทยาลัยการอาชีพจน
ไปถึงหน้าบ้านครูถวิล 2 คู่ขนานตรงนี้ 6 ล้านกว่าบาท อยู่ระหว่างเรียกผู้
รับจ้างมาท าสัญญาตรงนี้เป็นงบประมาณในสมัยนี้ขอบคุณมากครับ  
 
 

เรียนถาม ผอ.กองช่าง ถนนเส้นใหม่จากคุ้มท่าไปบ้านดอนดู่จะมีการขยาย
เขตไฟฟ้าหรือไม่มีโครงการหรือยัง 
ตรงเส้นท่ีท่านพูดถึงไ ด้คุยกับท่านนายกคุณานนท์ต้ังแต่ก่อนท่ีจะต้ัง
งบประมาณปี 2566 ว่าจะอุดหนุนเงินให้การไฟฟ้าเพื่อให้การไฟฟ้าเข้ามา
ด าเนินการเองเนื่องด้วยอยู่ในพื้นท่ีของชลประทานครับ ถ้าเทศบาลจะ
ด าเนินการเองต้องขออนุญาตชลประทานซึ่งมันจะยุ่งยากเพราะเป็นพื้นท่ี
ราชพัสดุ  
 

กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร 
ท่านปลัดเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมนายประชิต บุญศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่องปรึกษา 2 เรื่องเรื่องการขยายเขตน้ าประปา ผม
ไปดูกับท่านผอ. กองช่างแล้วท่ีนี้บอกว่ายังไม่ชัดเจน 2-3 วันก่อนคนท่ี
เดือดร้อนมาสอบถาม เรื่องขยายเขตน้ าประปาไปถึงไหนได้หรือไม่ อยู่หลัง
บ้านต ารวจ นายร้อยสุรพล เทศแก้ว  ริมหนอง ซอยเล็กๆ เข้าไป ไม่มี
น้ าประปาใช้ ฝากผู้เกี่ยวข้องดูแลด้วยค่ะ  เรื่องท่ี 2 ฝาท่อระบายน้ าแถว
ไฟฟ้าเก่ามันหาย โจรชุกชุมช่วยไปดูแลด้วยครับ ฝากท่าน ผอ.กองช่าง ท้ัง
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นายวสันต์  วรางคณาวดี            
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สองเรื่องครับ  

เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านรองนายกเทศมนตรีต าบลชนบท 
รักษาการนายก ท่านข้าราชการ ผอ. ทุกท่าน สมาชิกสภาทุกท่าน ของผมมี
เรื่องท่ีอยากจะสอบถามคือเรื่องรถขยะกับรถน้ าท่ีเราไม่ซื้อมันติดขัด
ตรงไหนสาเหตุท่ีเราไม่ซื้อมีเพียง 2 สาเหตุเท่านั้นคือเปล่ียน cc กับเปล่ียน
ขนาดของรถ เรารอนะครับว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรมาเราล าบากนะครับ ไม่มี
สาเหตุอะไรเลยท่ีไม่ซื้อ อย่างผมก็ถามอาจารย์ครับท าไมเขาไม่ซื้อไม่มี
เหตุผลอย่างอื่นซึ่งก็ได้ไปอบรมมาเขาก็พูดชัดเจนคือท่ีไม่ซื้อเด๋ียวนี้มีอยู่ 2 
อย่างคือเปล่ียน cc และเปล่ียนขนาดรถ เราจะไปรออะไรล่ะครับ เงินมี
งบประมาณมีแต่ไม่ซื้อมันติดขัดตรงไหนบริษัทรถมีเป็นสิบๆบริษัทค าว่า
ราคาขึ้นราคาลงมีต้ังแต่ราคาลงครับเขาขายแข่งกันครับ ถ้าสมมุติว่าเราไม่
ซื้อ บริษัทอื่นเข้ามาซื้อราคาไม่มีเพิ่มขึ้น ถ้าเพิ่มข้ึนเราเพิ่มโอนลดโอนเพิ่มได้
มันติดขัดตรงไหนถ้าเป็นอะไรมา เรามีรถดับเพลิงมาเพื่อป้องกันอะไรครับ
ถ้าเกิดไฟไหม้มาล่ะ อย่างขยะแบบนี้ถ้าขยะเต็มบ้านเต็มเมืองใครจะ
รับผิดชอบเพราะสาเหตุอะไรครับ ท าเถอะครับท่านผอ.แต่ละกองฝ่ายท่ี
ท่านเสนอมาท่านท าท้ังเอกสารมาท่านท าถูกหมดทุกอย่าง เขาก็ต้องป้องกัน
ตัวเองเหมือนกันแต่ทีนี้มาต้องแก้ แก้ 3 4 5 ครั้งถึงจะแก้ร้อยครั้งก็ยังไม่ได้
ถ้าคุณไม่พอใจซะอย่างท าสิครับ เพื่อชาวบ้านครับถ้าเป็นอะไรมาไม่มีใคร
รับผิดชอบไม่ได้นะครับ อยากจะปล่อยให้ขยะล้นเมืองแบบนี้  เรื่องรั้ว
เหมือนกันเรื่องรั้วนี่ท ามาจะให้นับทรายกี่เม็ด หินกี่ก้อน ปูนกี่ก ามือไม่ได้
หรอกครับ แก้มาถ้าไม่ถูกใจท่านท่านก็ยังไม่ท าอะไรสักอย่างต้องให้สภามาจ้ี
มาท าแบบนี้มันไม่ถูกนะครับ ถ้าเป็นคนของเรา อย่างเขาเสนอเอกสารมา
แบบนี้ถ้าไม่ถูกใจท่านท่านก็ไม่เซ็นก็ดองไว้แบบนี้  ลองท าสิท้ังเรื่องกันเงิน
เรื่องอะไร เอาคนนี้ท าโครงการ 2 เรื่องภายใน 2 อาทิตย์ต้องเสร็จ อีก 2 
เรื่องภายใน 1 เดือนต้องเสร็จมันก็เป็นส่ีเรื่อง โครงการต่างๆมันก็ทยอย
ทยอยเข้ามาแล้วทีนี้มาปลายปีถ้าถึงหน้าฝนทีนี้เยอะแยะเลยมาท าหน้าฝน 
อย่างท่ีพวกเราพูดกันท่ีผมเสนอ เทศบาลหลังเก่ากับรั้วประธานก็เสนอมา 7 
ปี ของผม 5 ปีเต็มกว่าจะได้มา รีบท าให้เสร็จสิครับอย่าไปรอรออะไรท่าน 
ต้องรออะไรผมถามหน่อย ค าพูดท่ีผมพูดไปทุกค าวันนี้ขอให้มีอยู่ในรายงาน
การประชุมนะครับ เจ้าหน้าท่ีกิจการสภาต้องบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุมนะครับ ไม่ใช่ว่าจะปล่อยไปเฉยๆไม่ต้องมาแต่งค าพูดให้ผมนะครับ
ผมเป็นลูกผู้ชายครับมีอะไรพูดกันตรงๆเลยครับอันนี้  มาแก้เอกสารไปดอง
ไว้อย่างนี้ไม่ต้องท าอะไรล่ะครับ แก้แต่เอกสารอย่างเดียวไม่ได้มีอารมณ์
ไม่ได้ใช้อารมณ์รักทุกคน สภาแห่งนี้มีแต่คนในบ้านในเมืองเดียวกันใครจะไม่
อยากให้บ้านตัวเองเจริญจริงไหมครับท่านประธาน มีแต่อยากให้บ้านตัวเอง
เจริญ ผมไม่ได้เกิดท่ีนี่หรอกครับผมเกิดท่ีบ้านไผ่แต่ผมรักเมืองชนบท เพราะ
อะไรบุคลากรทุกอย่างเราพร้อมผ้าไหมเอย หนองกองแก้วเอย หนองเอี่ยน
เอย  ศาลเจ้าพ่อมเหศักด์ิหลักเมืองท่ีเรานับถือ แล้วต้องมารออะไรอีกส่ิง
ต่างๆมันพร้อมแล้ว แต่เราไม่ท าแล้วมากั๊กแบบนี้กั๊กท าไมเหยียบเกียร์ว่างใส่
กันท าไม ท าให้มันถูกสิครับพวกผมก็เป็นตัวแทนประชาชนถ้าประชาชน
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ประธานสภาเทศบาล 
 

 

 

ได้รับความเดือดร้อนพวกผมก็ต้องมาพูด ถ้าผมไม่แหย่ไม่ถามก็เฉยต้องมา
เร่งต้องมากระตุกกันแบบนี้มันไม่ไหวหรอก  
เรื่องท่ี 3 ครับ เรื่อง ถนนเส้นตลาดน้อยมันช้าเพราะอะไรมันต้ังแต่ปี 
2564 อย่างท่ีผอ. กองช่างพูดแล้ว ท าไมไม่ประกาศงานเรียกผู้รับเหมามา 
คนท่ีเสียประโยชน์คือชาวบ้านต้องไปดูสิเวลาหน้าฝนถ้าท่านขับรถไปถ้าเป็น
มอเตอร์ไซค์ท่านจะล าบากท่ีสุด พวกผมไม่ต้องการท่ีจะมาเซ้าซี้ ท าอะไรท า
ได้ท าเลยท่ีท่านท าไม่ได้เพราะอะไร อยากจะใส่เกียร์ว่างกันท าไม ท่านต้อง
คิดใหม่ท าใหม่เรื่องเอกสาร แก้ร้อยครั้งพันครั้งมันก็ไม่ได้หรอกครับ ท่าน
ประธานถ้าคุณไม่พอใจจะเซ็นซะอย่าง ท่ีผมพูดมาไม่ได้มีอารมณ์ไม่ได้มี
อะไรผมรักทุกคนผมชอบทุกคน สาเหตุอะไร สาเหตุผมอยากให้บ้านเมืองนี้
เจริญรุ่งเรืองต่อไปเรื่อยๆ ถนน 4 เลนจะมาแล้วท่านไปดูส่วนราชการสิ
อย่างรั้วแบบนี้ ท่านไปดูส่วนราชการสิมีหมดไหมไม่มีเฉพาะส านักงาน
เทศบาลต าบลชนบท สู้มากี่ปีแล้วครับท่านประธาน 7 ปีแล้วใช่ไหมต้ังแต่
ท่านอยู่กับผมมาพูดทุกครั้งอธิบายทุกครั้งได้ และอย่างรางระบายน้ าหน้า
วัดโพธิ์เดือดร้อนมาก ถ้าจะดูน้ าตกนะไปดูบ้านผมนะเวลาฝนตกแรงๆท่าน
ไม่ต้องไปถึงตาดโตนให้ไปดูข้างร้านอรัญญาไหมไทยแถวนั้นเขาไม่อยากพูด
เฉยๆพูดไปมันก็ช้ าใจสงสารผู้เสียภาษีเขาอยากให้เรามาพัฒนาบ้านพัฒนา
เมือง ถ้าท่านเอาบุคลากรภายในส านักงานไม่อยู่ท่านก็ ไม่ได้หรอกครับ 
ขอให้กลมเกลียวกัน ลองขับรถไปดูใจเย็นๆไปสักวันหนึ่ง ท่าน สท.ครับ พา
ผมออกไปส ารวจหน่อยครับบ้านนี้ซอยนี้มันเป็นแบบไหนความเดือดร้อน
ของชาวบ้านเป็นยังไงถามเขาหน่อยครับ แม้ต้ังแต่ลูกน้องตัวเองอดมื้อกิน
มื้อเขายังยอมใจถวายให้เราท างานแบบนี้ เนี่ยแดดร้อนๆเคยมีไหมถามไหม
เป็นยังไงมายังไง อันนี้ถ้าเห็นหน้ากันหลบหน้ากันอย่างนี้ขอเถอะครับขอให้
ต้ังใจท าใหม่คิดใหม่ซึ่งผมว่าครั้งนี้ต้ังแต่ผมอยู่สภาแห่งนี้มีค าพูดครั้งนี้ท่ีผม
พูดออกจากใจเลย บ้านเรามีพร้อมทุกอย่างทรัพยากรและพร้อมทุกอย่างท า
ครับท าให้บ้านเมืองเจริญและอีกอย่างหนึ่งผมขอเรียนเชิญเจ้าหน้าท่ีกิจการ
สภาเอาเอกสารผมจะอธิบายประกอบด้วยนะครับอันนี้ไปแจกสมาชิกสภา
ทางผู้บริหารด้วยครับ นี่คือส่ิงท่ีเป็นความหวังท่ีผมอยากให้ท านี่อยู่นครพนม
ครับอยู่ริมโขงแต่ถ้าดูดีๆงบประมาณของเราน้อยเราไม่เหมือนเทศบาลเมือง
เราหาปอดแห่งใหม่ท่ีดีของเมืองชนบทให้ชาวบ้านเขาไปออกก าลังกายให้จูง
ลูกจูงหลานไปออกก าลังกายไปท าส่ิงท่ีดีขอให้เป็นปอดของชาวอ าเภอ
ชนบท ซึ่งผมมองว่าสภาแห่งนี้จะช่วยกันสนับสนุนผมบ้างนะครับ น่าอยู่น่า
เท่ียวไหมเรามีงบประมาณน้อยค่อยๆท าไปทีละเฟส 2 เฟสก็ได้ ถนนเราก็มี
ฟุตบาทเราก็มีท าเถอะครับกฎหมายเขียนไว้ดีแต่ผู้ท าตามกฎหมายเป็น   
ศรีธนญชัยส่ิงท่ีผมได้กล่าวมาหากผิดพลาดประการใดหรือไม่ถูกใจใครผมขอ
โทษมา ณ ท่ีนี้ด้วย อันนี้คือผมพูดจากใจจริงขอบคุณมากครับ   
 
 

ขอบคุณครับท่านวสันต์ วรางคณาวดี ท่านเป็นอีกคนหนึ่งท่ีรักอ าเภอชนบท
ก็ฝากคณะผู้บริหาร ถึงข้าราชการพนักงานประจ าทุกท่านนะครับว่า เรา
ต้องร่วมมือกันจับมือกันครับบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันช่วยกันพัฒนา
ครับเพราะว่ามันก็เป็นคนแบบนั้นจริงๆครับผมเห็นแล้วไฟไหม้ท่ีไหนรถท่ีอื่น
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มาก่อนบ้านเรา ขอให้ช่วยกันท างานครับเพื่อพี่น้องประชาชน ขอเชิญท่าน
รองนายกเทศมนตรี ท่านรองสุณีย์ครับ 
 

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ี
ท่าน สท.วสันต์ สอบถามท่ีท่านได้เร่งรัดมานะคะรถน้ าด าเนินการแล้วค่ะ
ตอนนี้รถขยะยังอยู่ท่ีกองสาธารณสุขฯใช่ไหมคะท่านปลัด รบกวนท่านปลัด
เร่งรัดด้วยเห็นใจค่ะกองสาธารณสุขฯรอ ผอ.ใหม่วันนี้ท่านจะปฏิบัติหน้าท่ี
ส าหรับรั้วกองช่างก าลังก าหนดราคากลาง ผอ.กองช่างจะรีบเร่งด าเนินการ
ให้ค่ะรางระบายน้ าวัดโพธิ์น่าจะประกาศแล้วหวังว่าจะได้ผู้รับเหมาท่ียอด
เยี่ยม ถนนเส้นตลาดน้อยอยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ฝากผอ.กอง
คลังด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

เชิญท่านปลัดช้ีแจงครับ                                                                                                                                                                    
 

กราบเรียนท่านประธานสภา ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติท่ีได้สะท้อนโดยส่วนตัวผมผมเคารพทุกท่านนะครับ ประเด็นต่างๆผม
เช่ือมั่นว่าผมมีจิตใต้ส านึกในการท างาน ผมอยากให้ท่านฟังข้อมูล เหรียญมี
สองด้านขอให้ดูเจตนา ว่าส่ิงท่ีเราเห็นกับส่ิงท่ีเราได้รับผมอยากให้ท่านเห็น
ว่าการท างานมันมีระเบียบมันมีกติกาไม่มีใครอยากท าให้งานมันเกิดความ
เสียหายผิดพลาด ประเด็นท่ีผมจะน าเรียนผมต้องเรียนด้วยเนื่องจากผมเป็น
ปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชารองจากท่านนายกและรับนโยบายไป
ขับเคล่ือนงาน ถามว่าถ้าคนท่ีเป็นปลัดไม่ขับเคล่ือนไม่กรองงานมันเกิด
ความเสียหายมันจะยิ่งยากแก่การเยียวยา แต่ประเด็นท่ีผมจะน าเรียนแบบ
นี้นะครับว่า ด้วยเกียรติและศักด์ิศรีในการท างานผมเป็นปลัดมา 25 ปี ผม
ไม่มีเจตนาท่ีจะท าให้งานนั้นเกิดความเสียหายนี่คือประเด็นท่ี 1 ประเด็นท่ี 
2 ผมกล้าพูดในท่ีประชุมแห่งนี้ว่าการท่ีผมท าอะไรลงไปผมไม่ได้เอา
ความรู้ สึกแต่ผมท างานตามระเบียบตามกติกาส่วนประเด็นท่ีท่านต้ัง
ข้อสังเกตมาหลายๆเรื่อง ผมมีค าตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นท าไมมันถึงช้าท่ีผม
มารับราชการอยู่นี่ผมก็มีข้อมูลว่าท่ีนี่มันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับ ประเด็น
แรกในเรื่องของท่ีผมจะน าเสนอท่ีท่านต้ังกระทู้ถามซึ่งผมก็ให้เกียรติสมาชิก
ทุกท่านผมยกมือไหว้ท่านตลอดผมให้เกียรติท่านตลอดไม่มีอะไรเลย
เพียงแต่ผมอยากให้ท่านเข้าใจในการท างานว่ามันมีระเบียบมีกติกาท่ีมันช้า
เพราะอะไรมันต้องแก้เพราะอะไรแต่ถ้าฟังข้างเดียวแล้วท่านไปสรุปเลยแล้ว
ท่านก็มาเอาความรู้สึกมาตัดสินผม ผมว่ามันไม่ใช่นะครับ ประเด็นแรกอย่าง
ท่ีท่านได้สะท้อนในเรื่องการท าป้ายเตือนความเร็วอันนี้ผมก็ได้ไปส่ังการโดย
ได้ปรึกษาท่านรองฯโดยท่านรองฯได้ก าชับมาให้ส่ังงานป้องกันให้รีบหา ใน
ส่วนยางชะลอความเร็วได้ท ารายละเอียดขึ้นมาเนื่องจากมันไม่ ได้ ต้ัง
งบประมาณเขาก็ได้ขอโอนงบประมาณท่ีจะไปต้ังจัดซื้อยางชะลอความเร็ว 
3 จุด นี้ก็เป็นไปตามแผน เรื่องของ CCTV ท่ีไปเร่งรัดติดตามท่ีเราจ่ายขาด
เงินสะสมอันนี้ก็เป็นปีมันช้าเพราะอะไรก็คือเรื่องมันตกค้างอยู่ท่ีจังหวัดอันนี้
ให้เจ้าหน้าท่ีไปตามทราบว่าเข้าท่ีประชุมให้แล้วเมื่อวานก็จะได้มาจัดซื้อ
จัดจ้างอยากให้ท่านฟังเหตุผลนิดหนึ่ง เรื่องรถ 2 คันมันเป็นอย่างนี้ต้ังแต่ผม
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เข้ามาก่อนท่ีท่านนายกคนก่อนจะลง เราท า TQR จบแล้วเสนอไปแล้วแต่
ท่านไม่เอาด้วยมันก็เลยตกไป ต่อมามันมีการเลือกต้ังซึ่งในช่วงนั้นผมก็ไม่
กล้าไปท าอะไร เพราะรอท่านนายกเข้ามานะครับท่าน พอเข้ามาเราจะมา
ท า TOR เนื่องจากกฎกระทรวงแก้ไขหลักเกณฑ์มันต้องใช้ในเรื่องของ     
M I T  S M E  มันหลายอย่างเข้ามาประกอบกับมีการร้องเรียนเรื่องทุจริต
เอื้อประโยชน์โน่นนั่นนี่เยอะแยะมากมาย ผู้รับผิดชอบก็ไม่กล้าท่ีจะเดินต่อ
ดังนั้นท ายังไงถึงจะถูกต้องเพราะหน่วยตรวจสอบโดยเฉพาะ ปปช.ไม่ปล่อย
แน่ทุกคนเขาก็ต้องเซฟตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเรากันเงินมา 2 ปี นายกก็
ส่ังการว่าต้องท าตามระเบียบโดยเคร่งครัด โดยปัจจุบันรถน้ าซึ่งตอนนี้เรามี
อยู่ 2 คัน ก็สามารถใช้งานได้อยู่นะครับ เบ้ืองต้นวันนี้เราท าอะไร  
เนื่องจากว่ากฎกระทรวง ว 78 มันออกมาให้ก าหนด TOR โดยใช้ M I T  
S M E  มาเกี่ยวข้องในเงื่อนไขการคัดเลือกก็เลยต้องแก้เอกสารแก้ไขให้
ถูกต้องแต่คนท่ีไปน าเสนอท่านไม่รู้ว่าน าเรียนอย่างไร ประเด็นต่อมาเมื่อ
เสนอขึ้นมาผมก็มีแนวคิดแนะน าว่าคณะกรรมการทีโออาร์  ต้องมาประชุม
กันเพื่อท่ีจะเชิญบริษัทต่างๆ ขอ TOR เขามาให้หมดเท่าท่ีจะเยอะได้และก็
มาขมวดในส่วนของ 1.เขาต้องเป็นผู้ประกอบการ SME ก็คือส่งเสริม
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดอันท่ี 2 จะต้องมี
สินค้า M I T เพื่อเป็นแต้มต่อในการมายื่นข้อเสนอถ้าไม่ท าให้ครบถ้วน
ถูกต้องผู้ประกอบการเขาจะร้องเรียนเราได้นะครับอันนี้ส าคัญ รถขยะก็
เหมือนกันกองสาธารณสุขฯ ก็ไปท ามาแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างให้ประชุม
ประชุมคณะกรรมการก าหนด tor ท าให้มันถูกต้องนะครับ ถามว่ามันจะทัน
ไหมผมเช่ือว่าถ้าเราท ามันถูกต้องแต่ต้นยังไงมันก็ทันแล้วก็ต้องปลอดภัย
ด้วยไม่ใช่ทันแล้วโดนร้องเรียนติดคุกติดตะรางก็ไม่เอา ผมก็กว่าจะสอบมา
เป็นปลัดได้ผมก็เหนื่อยแทบตายลูกเมียก็มีนะครับ อันนี้ต้องเห็นใจกันผม
เคารพท่านนะครับแต่ต้องฟังบ้างนะครับเหตุและผลท่ีมันช้าเหตุผลท่ีมันแก้
ไม่ใช่ว่าแก้ตามอ าเภอใจนะครับ แก้ท่ีเหตุและผลท่ีระเบียบลูกน้องคนท่ีมัน
ท ามันเข้าใจไหมท่ีท ามาไม่มีใครก าชับพอช้าก็มาลงท่ีปลัด อย่างงานก่อสร้าง
ก็พยายามถามผอ. กองช่างตลอดว่าเป็นอย่างไร ผอ.กองช่างบอกว่าผมมีคน
เดียวท าไม่ไหว อย่างรั้วท่านก็ทราบมาแล้วว่ามันมีปัญหามาตลอด ก็กันเงิน
แล้วกันเงินอีก ท่านก็อยากได้ท่านก็มาลงว่าช้าท่ีปลัดอีกละ ผมไม่ได้มี
ความรู้ความสามารถท่ีจะไปท าทุกเรื่องได้ อย่างท่ีตลาดน้อยหรือที่วัดโพธิ์ศรี
สะอาดของท่านมันยกเลิกเพราะว่าผู้เสนอราคามีผลประโยชน์ร่วมกันเขาก็
ต้องเสนอยกเลิก พอยกเลิกก็ต้องไปท าราคากลางขึ้นมาใหม่ใช้เวลาอีก ถ้า
ไม่ท าราคากลางมันก็จัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ อันนี้มันมีท่ีไปท่ีมาไงไม่ใช่ผมไม่
อยากจะไม่ท าไปปล่อยเกียร์ว่างนะครับขณะนี้ผมนอนตี 1 ตี 2 ท าไมผม
ต้องนอนท างานทุกวัน แต่นี้ด้วยจิตวิญญาณจิตใต้ส านึกท่ีผมต้องท านะครับ
ท่ีจริงผมไม่ใช่คนอารมณ์วู่วามแต่พอท่านพูดแล้วท่านไม่ยอมท่ีจะคุยจะถาม
เหตุผลกับผม ในข้อเท็จจริงนั้นผมเป็นคนอ่อนน้อมนะครับ ผมจะให้เกียรติ
ทุกท่านแต่ส่ิงไหนท่ีมันจะเกิดความเสียหายผมก็จะขอค าปรึกษา แนว
ทางการท างานท่ีชัดเจน ผมไม่เคยไปก้าวล่วงท่านเลยเรื่องไหนท่ีท่านฝากมา
อันดับแรกผมจะไปดูว่าระเบียบมันให้ไหมถ้ามันให้ผมก็จะมาวางงานกับผู้ท่ี
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เกี่ยวข้องหรืออย่างงานก่อสร้างท่ีมันช้าท่ีท่าน สท.หลายท่านถามทุกครั้งก็
ถาม ผอ.ช่าง ตลอดว่ามันติดตรงไหนผอ. กองช่างช่วยไปดูให้หน่อย ผอ.ช่าง
บอกว่าตอนนี้ผมมีอยู่คนเดียวจะท ายังไงได้ อันนี้คือส่ิงท่ีสะท้อนจากคนท่ีมี
หน้าท่ี ถ้าอย่างนั้นรีบท ารีบด าเนินการให้หน่อยให้ทันเวลาเด๋ียวมันเกิด
ความเสียหายเขาก็รับปากเขาจะรีบให้ แต่การท างานมันไม่ใช่ว่าส่ังวันนี้จะ
เอาวันนี้ให้จบมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ เทศบาลเรามีเจ้าหน้าท่ีซักกี่คนของ
กองช่างก็มีคนเดียวท่ีท างานได้ผมก็เข้าใจมาตลอดหรือกองอื่นมันก็
เช่นเดียวกันอย่างกองคลังท าไมการเบิกจ่ายช้าน้องเขายังไม่มีความเข้าใจใน
ระเบียบเท่าท่ีควรเราก็ต้องเอามาอบรมมาช่วยสอนช้ีแนะเพื่อท าให้มัน
ถูกต้องเวลา สตง.ตรวจ ท่านผอ.คลัง ก็จะบอกว่าในแนวทางท่ีเราวางไว้มัน
มาถูกทางแล้วเพียงแต่ว่าส่ิงท่ีมันช้ามันไม่ใช่ว่าเกิดจากท่ีต้องแก้ให้ถูก
อ าเภอใจผมมันไม่ใช่ส่ิงท่ีผม Comment ไปผมระบุตลอดว่าท าไมถึงให้แก้
ระเบียบว่าอย่างนี้ข้อกฎหมายนี้ แค่สตง.มาตรวจเมื่อปลายปี สตง.จะออก
รายงานการตรวจไม่รู้กี่ข้อแต่เราก็พยายามช้ีแจงให้เขาเข้าใจว่ามันมีเหตุ
แบบนี้นะครับมันไม่ได้หมายความอย่างท่ีท่านเข้าใจ ว่าเกียร์ว่าง แก้ตาม
อ าเภอใจหรือแม้กระท่ังมันมีหนังสืออะไรที่มันเกี่ยวกับพฤติกรรมผมผมน้อม
รับถ้าผมท าจริง แต่ผมไม่มีเจตนาท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือท าให้งาน
ล่าช้านะครับ ส่ิงท่ีผมปรารถนาอยากเห็นการพัฒนาองค์กรนี้ไม่แตกต่างจาก
ท่านถึงแม้ว่าบ้านผมจะไม่ได้อยู่ท่ีนี่เหมือนท่าน แต่ผมก็เป็นคนลูกอีสาน
เหมือนกันบ้านเดียวกันนะครับ ด้วยเกียรติและศักด์ิศรียิ่งเป็นทหารมาก่อน
ผมมีวินัยผมมาท างานผมไม่เคยมาสาย ผมไม่เคยท่ีจะละท้ิงหน้าท่ีราชการ
ผมอยู่ตลอดจนถึง 16.30 น. ผมอยู่ตลอด ท่านจะบอกว่าผมไม่ลงในพื้นท่ี
ให้ท่านมาดูการท างานผมก่อนว่าสาเหตุท าไมบางทีผมลงไม่ได้เพราะผมมี
หัวหน้าส่วนราชการ ผมรับนโยบายรับค าส่ังจากผู้บริหารมาผมก็ต้อง
มอบหมายต่อถ้ามันติดขัดปัญหาผมก็จะลงไปดูให้แต่ถ้าท่านจะให้ผมไป
ตะลอนดูทุกวันแล้วงานเอกสารล่ะงานบริหารล่ะใครจะท ามันจะไม่ช้าอีก
หรือท่านซึ่งผมก็น้อมรับในส่ิงท่ีท่านฝากข้อคิดหรือท่านท่ีจะให้แนวทางการ
ท างานผมพร้อมท่ีจะพัฒนาปรับปรุงแต่ถ้าส่ิงไหนท่ีผมท าดีอยู่แล้วท่านก็
ยอมรับได้ มองเห็นมันบ้างครับ แต่ถ้าจะไปฟังแค่ว่ามันช้าปลัดให้แก้แก้จน
ถูกใจตัวเองท่านเคยไปดูส่ิงท่ีผมให้เขาแก้หรือยัง ท่านไปดูในข้อเท็จจริงนั้น
หรือยังบางวันคนท่ีนั่งท างานท้ังวันไม่เคยไปไหนเลยห้องน้ าไม่เคยได้เข้าเลย
เพราะว่าเอกสารมันไม่ท าง่ายๆต้องไปดูข้อระเบียบ ข้อกฎหมาย แต่พอเรา
จะไปตามงานคนท่ีเกี่ยวข้องหายไปไหนไม่รู้มาโผล่อีกทีคือตอนมาสแกน
ลายนิ้วมือกลับบ้าน ผมอยากให้ท่านมานั่งดูสักอาทิตย์ก็ได้เพื่อจะได้มี
ค าตอบ แต่ถ้าเป็นค าตอบท่ีท่านว่าผมจะพิจารณาตัวเอง ผมยินดีนะครับ ถ้า
ผมไม่มีศักยภาพพอ ผมลูกผู้ชายนะครับผมคิดว่าวันนี้ท่ีจริงผมไม่อยากจะ
พูดแต่ผมขอพูดว่าในฐานะผมเป็นปลัดเทศบาล ผมมีหน้าท่ีและหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายมันก็ต้องท าให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ถ้ามันเกิดความ
เสียหายผมก็พร้อมรับผิดชอบ ขอให้ท่านเข้าใจในแนวทางเดียวกัน กับท่าน
ประธานสภาผมช่ืนชมท่านมาตลอดแม้กระท่ังไปอบรมด้วยกันมา ท่าน
ประธานสภาพอไปอบรมกลับมาท่านก็ได้คุยกันว่าแบบนี้มันไม่ได้นะ ผมก็
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ช่ืนชมท่าน นี่ท่านไปแค่ครั้งเดียวท่านก็ได้ความรู้ความเข้าใจกลับมา ท่าน
ชอบฟังเรื่องระเบียบ เมื่อไม่ได้ก็คือไม่ได้มัน ไม่ใช่ว่าเราไม่ท าเราท าตลอด
นะครับมาท างานผมก็อยากจะลงพื้นท่ีเหมือนท่านบ้างแต่ถ้าลงไปแล้ว
เอกสารท่ีมันกองอยู่ท่ีท่านเห็นถ้ามันถูกไม่มีปัญหาก็ผ่าน แต่ถ้าถามว่ารู้ได้
ยังไงว่าไม่ถูกให้ท่านไปดูกับผมสักวันหนึ่งก็ได้ เด๋ียวผมจะช้ีให้ท่านเห็นเอง
ประเด็นสุดท้ายในเรื่องของงบประมาณ นอกจากท่ีท่านต้ังกระทู้ถามในห้วง
ไตรมาสท่ีจะถึงผมจะได้มีการเร่งรัดติดตามงานกับหัวหน้าส่วนหลังจากท่ี
ผ่านมาหัวหน้าส่วนเราไม่มี มีอยู่แค่ 2 ท่านก็รักษาการคนละ 2 ต าแหน่ง
แล้วจะท าอย่างไรท่าน เมื่อมีหัวหน้าส่วนผมจะต้องประชุมหัวหน้าส่วน
ติดตามเร่งรัดงานเพื่อท่ีจะไปรายงานท่านนายก ด้วยความเคารพครับผมไม่
ติดใจอะไรกับท่านผมก็เคารพท่านเหมือนเดิมในฐานะท่ีผมเป็นน้องและ
เคารพทุกท่านด้วยความเคารพครับ ท่านประธาน ขอบคุณครับ 
มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม เชิญท่าน สท.ลัดดา  ครับ 
กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล ดิฉันนางลัดดา พวงชน สมาชิกสภา
เทศบาลเขต 2 เรียนสอบถามท่านผอ.กองช่าง ถนนสาย ซอยอเนกเวียง 
หลอดไฟมีแล้วแต่ว่าไฟไม่ติดเป็นปีแล้ว ขอให้ทางกองช่างไปช่วยตรวจสอบ
ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

กราบเรียนท่านประธานสภา สืบเนื่องมาจากถนนซอยเล็กซอยน้อย เมื่อปี 
2564 เราได้ต้ังงบอุดหนุนไฟฟ้าไปแล้ว มันเป็นปัญหาว่าค่าใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนมันเกินไม่สามารถท่ีจะจ่ายไฟฟ้าได้มันก็เลยกลายเป็นว่า จุดนั้นไม่มี
สายด า เป็นการใช้ช่ัวคราวไปก่อนเด๋ียวผมจะไปดูให้ว่าจะสามารถเอา    
โคมไฟไปติดให้ได้หรือไม่ปี  2565 เราไม่ได้ต้ังอุดหนุนการไฟฟ้า การ
ประปาเลยนะครับ ขอเรียนก่อนนะครับว่ากองช่างออกไปส ารวจไม่ใช่
ออกไปส ารวจแล้วจะได้เลย ส ารวจแล้วต้องเอามาเข้าในแผนแล้วก็ต้ัง
งบประมาณ ถ้ามีงบประมาณมันก็จะด าเนินการได้ การท างานก็ต้องมี
ระเบียบแบบแผนอย่างท่ีท่านปลัดได้กล่าวไว้ ดีแล้วท่ีสมาชิกเป็นตัวแทนมา
สะท้อนผมรับทราบผมก็จะไปดูให้ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเราท าท าด้วยใจผมอยู่
ชนบท 10 กว่าปี เราท างานด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้ทุจริต แต่ก็โดน
ต ารวจเรียกสอบ โดนต้ังกรรมการสอบวินัย ถ้าเลือกได้ผมก็อยากไปผมไม่
ค่อยอยากอยู่ครับท่านประธานสภา  ขอบคุณครับ 
กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร ท่านปลัด
ขอกลับไปเรื่องร่องระบายน้ าท่ีข้างวัดโพธิ์ศรีสะอาดอยากเรียนถามท่านผอ. 
กองช่างว่ามีมาตรการรองรับน้ าท่ีจะลงมาจากวัดโพธิ์หรือไม่ตรงประตูหน้า
เทศบาลหลังเก่าเพราะน้ าลงมาเยอะ สุดท้ายเรามีมาตรการท่ีจะรองรับหรือ
จัดการน้ าหรือไม่ 
ขอเรียนช้ีแจงครับ ตรงหน้าเทศบาลเก่าวัดโพธิ์ศรีสะอาดเรามีอยู่  2 
โครงการ 1. วางท่อรางยูจะเป็นฝาตะแกรงเหล็ก อยู่ฝ่ังเทศบาลเก่า ได้
จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศไป 2 รอบ อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างอีก ถ้าได้ก็จะ
เป็นตะแกรงเหล็กจะรับน้ าได้ดีมากแล้วก็ไหลต่อลงท่อ อีกโครงการหนึ่งของ
ปี 2565 ส่วนนี้จะเป็นฝ่ังรั้วติดกับวัดตรงนี้เราจะวางท่อถ้าครับ  




